

THÔNG BÁO VỀ CUỘC BẦU CỬ TRÁI PHIẾU

GỬI CÁC CỬ TRI CƯ DÂN HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN CỦA KHU HỌC CHÁNH ĐỘC LẬP ALIEF:

THEO ĐÂY XIN THÔNG BÁO một cuộc bầu cử sẽ được tổ chức trong phạm vi HỌC KHU ĐỘC LẬP ALIEF, vào ngày 2 tháng Mười Một, 2021, theo lệnh sau đây:

## LỆNH YÊU CẦU TỔ CHỨC CUỘC BẦU CỬ TRÁI PHIẾU

XÉT THẤY RẰNG, Ban Quản Trị ("Ban Quản Trị") Khu Học Chánh Độc Lập Alief ("Khu Học Chánh") thấy và quyết định cần và nên yêu cầu và tổ chức một cuộc bầu cử cho và trong phạm vi Khu Học Chánh để biểu quyết về kế hoạch đề nghị được trình bày trong phần sau đây; và

XÉT THẤY RẰNG, theo đây chính thức nhận định và quyết định rằng cuộc bầu cử nói trên sẽ được tổ chức vào một ngày bầu cử đồng loạt theo quy định của Mục 41.001(a), Bộ Luật Bầu Cử Texas, như quy định của luật pháp tiểu bang Texas; và

XÉT THẤY RẰNG, chiếu theo các điều khoản qui định hiện hành của Bộ Luật Bầu Cử Texas ("Bộ Luật"), Ban Quản Trị sẽ ký một thỏa thuận với Quận Harris ("Quận") về việc cung cấp các dịch vụ bầu cử ("Hợp đồng Dịch vụ Bầu cử"); và

XÉT THẤY RẰNG, chiếu theo Hợp Đồng Các Dịch Vụ Bầu Cử, Quản Lý Bầu Cử Quận Harris ("Quản Lý Bầu Cử Quận Hạt") sẽ tiến hành tổ chức Cuộc Bầu Cử; và

XÉT THẤY RẰNG, Hội Đồng Quản Trị nhận định và tuyên bố rằng cuộc họp xem xét Lệnh này ("Lệnh Tổ Chức Bầu Cử") được tổ chức công khai, và thời gian, địa điểm và mục đích của cuộc họp đã được thông báo công khai, theo quy định của Chương 551, Bộ Luật Chính Quyền Texas; Vì Vậy Bây Giờ,

### BAN QUẢN TRỊ KHU HỌC CHÁNH ĐỘC LẬP ALIEF RA LỆNH:

#### Mục 1. Kết Luận.

- (a) Các câu trình bày trong phần mở đầu của Lệnh Bầu Cử này là đúng và trung thực, và theo đây được phê chuẩn là kết luận thực tế và nằm trong các điều khoản hoạt động của Lệnh này.
- (b) Các dự án được đề cập trong Đề xuất A sẽ được sử dụng chủ yếu cho việc giảng dạy trong lớp học và các hoạt động hành chính cần thiết cho giảng viên và nhân viên; và

Mục 2. Cuộc Bầu Cử Được Lệnh Tổ Chức; Ngày; Các Khoản Thuế; Các Kế Hoạch Đề Nghị. Một cuộc bầu cử ("Cuộc Bầu Cử") sẽ được tổ chức cho và trong phạm vi Khu Học Chánh vào thứ Ba, ngày 2 tháng Mười Một, 2021 ("Ngày Bầu Cử"). Tại Cuộc Bầu Cử, các kế hoạch đề nghị sau đây ("Các Kế Hoạch Đề Nghị"), quy định các mục đích tổ chức bầu cử, số tiền gốc và ngày đáo hạn tối đa cho các Trái Phiếu sẽ được biểu quyết phê chuẩn, sẽ được đệ trình cho các cử tri hội đủ điều kiện của Học Khu theo luật định:

## **CUỘC BẦU CỬ HỌC KHU ALIEF**

### **ALIEF ISD - KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ A**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ("HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ") CỦA HỌC KHU ĐỘC LẬP ALIEF ("HỌC KHU") CÓ ĐƯỢC PHÉP PHÁT HÀNH CÁC TRÁI PHIẾU CỦA HỌC KHU THEO MỘT HOẶC NHIỀU KỶ HOẶC NHIỀU ĐỢT, VỚI SỐ TIỀN LÀ 482.585.000 MỸ KIM ĐỂ XÂY DỰNG, MUA LẠI, PHỤC HỒI, VÀ TRANG BỊ CHO CÁC TÒA NHÀ HỌC ĐƯỜNG TRONG HỌC KHU, MUA CÁC KHU ĐẤT CẦN THIẾT CHO CÁC TÒA NHÀ HỌC ĐƯỜNG, VÀ MUA CÁC XE BUÝT HỌC ĐƯỜNG MỚI, CÁC TRÁI PHIẾU NÀY SẼ ĐƯỢC PHÁT HÀNH THEO NHIỀU ĐỢT HOẶC KỶ, SẼ ĐÁO HẠN THEO KỶ HOẶC KHÔNG QUÁ 20 NĂM KỂ TỪ NGÀY PHÁT HÀNH, VÀ SẼ CHỊU LÃI SUẤT Ồ (CÁC) MỨC ĐÓ, KHÔNG VƯỢT QUÁ MỨC TỐI ĐA HIỆN ĐANG HOẶC SAU NÀY SẼ ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP, TÙY THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA HỌC KHU, TRONG PHẠM VI QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀO THỜI ĐIỂM PHÁT HÀNH; VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÓ ĐƯỢC PHÉP ĐÁNH THUẾ, ÁP THUẾ, VÀ YÊU CẦU ĐỊNH THUẾ VÀ THU CÁC KHOẢN THUẾ GIÁ TRỊ TÀI SẢN HÀNG NĂM ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHẢI ĐÓNG THUẾ TRONG PHẠM VI HỌC KHU, Ở MỨC THỎA ĐÁNG, MÀ KHÔNG GIỚI HẠN MỨC THUẾ HOẶC SỐ TIỀN THUẾ, ĐỂ TRẢ TIỀN GỐC VÀ LÃI CỦA CÁC TRÁI PHIẾU NÓI TRÊN VÀ CHI PHÍ CỦA BẤT KỶ HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NÀO ĐÃ KÝ HOẶC ĐƯỢC CHO PHÉP THEO DỰ KIẾN TRƯỚC, HOẶC CÓ LIÊN HỆ, HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC TRÁI PHIẾU NÓI TRÊN HAY KHÔNG?

### **ALIEF ISD - KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ B**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ("HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ") CỦA HỌC KHU ĐỘC LẬP ALIEF ("HỌC KHU") CÓ ĐƯỢC PHÉP PHÁT HÀNH CÁC TRÁI PHIẾU CỦA HỌC KHU THEO MỘT HOẶC NHIỀU KỶ HOẶC NHIỀU ĐỢT, VỚI SỐ TIỀN LÀ 9.095.000 MỸ KIM ĐỂ XÂY DỰNG, MUA LẠI, CẢI TIẾN, VÀ TRANG BỊ CHO CÁC CƠ SỞ VẬT CHẤT THỂ DỤC THỂ THAO, VÀ CÁC NÂNG CẤP CẦN THIẾT CÓ LIÊN QUAN, CÁC TRÁI PHIẾU NÀY SẼ ĐƯỢC PHÁT HÀNH THEO NHIỀU ĐỢT HOẶC KỶ, SẼ ĐÁO HẠN THEO KỶ HOẶC KHÔNG QUÁ 20 NĂM KỂ TỪ NGÀY PHÁT HÀNH, VÀ SẼ CHỊU LÃI SUẤT Ồ (CÁC) MỨC ĐÓ, KHÔNG VƯỢT QUÁ MỨC TỐI ĐA HIỆN ĐANG HOẶC SAU NÀY SẼ ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP, TÙY THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA HỌC KHU, TRONG PHẠM VI QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀO THỜI ĐIỂM PHÁT HÀNH; VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÓ ĐƯỢC PHÉP ĐÁNH THUẾ, ÁP THUẾ, VÀ YÊU CẦU ĐỊNH THUẾ VÀ THU CÁC KHOẢN THUẾ GIÁ TRỊ TÀI SẢN HÀNG NĂM ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHẢI ĐÓNG THUẾ TRONG PHẠM VI HỌC KHU, Ở MỨC THỎA ĐÁNG, MÀ KHÔNG GIỚI HẠN MỨC THUẾ HOẶC SỐ TIỀN THUẾ, ĐỂ TRẢ TIỀN GỐC VÀ LÃI CỦA CÁC TRÁI PHIẾU NÓI TRÊN VÀ CHI PHÍ CỦA BẤT KỶ HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NÀO ĐÃ KÝ

HOẶC ĐƯỢC CHO PHÉP THEO DỰ KIẾN TRƯỚC, HOẶC CÓ LIÊN HỆ, HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC TRÁI PHIẾU NÓI TRÊN HAY KHÔNG?

### **ALIEF ISD - KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ C**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ("HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ") CỦA HỌC KHU ĐỘC LẬP ALIEF ("HỌC KHU") CÓ ĐƯỢC PHÉP PHÁT HÀNH CÁC TRÁI PHIẾU CỦA HỌC KHU THEO MỘT HOẶC NHIỀU KỶ HOẶC NHIỀU ĐỢT, VỚI SỐ TIỀN LÀ 19.430.000 MỸ KIM CHO VIỆC XÂY DỰNG, ĐỔI MỚI, CÁC CẢI TIẾN CẦN THIẾT CÓ LIÊN QUAN VÀ THIẾT BỊ CỦA SÂN VẬN ĐỘNG CRUMP, CÁC TRÁI PHIẾU NÀY SẼ ĐƯỢC PHÁT HÀNH THEO NHIỀU ĐỢT HOẶC KỶ, SẼ ĐÁO HẠN THEO KỶ HOẶC KHÔNG QUÁ 20 NĂM KỂ TỪ NGÀY PHÁT HÀNH, VÀ SẼ CHỊU LÃI SUẤT Ở (CÁC) MỨC ĐÓ, TÙY THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA HỌC KHU, TRONG PHẠM VI QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀO THỜI ĐIỂM PHÁT HÀNH; VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÓ ĐƯỢC PHÉP ĐÁNH THUẾ, ÁP THUẾ, VÀ YÊU CẦU ĐỊNH THUẾ VÀ THU CÁC KHOẢN THUẾ GIÁ TRỊ TÀI SẢN HÀNG NĂM ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHẢI ĐÓNG THUẾ TRONG PHẠM VI HỌC KHU, Ở MỨC THỎA ĐÁNG, MÀ KHÔNG GIỚI HẠN MỨC THUẾ HOẶC SỐ TIỀN THUẾ, ĐỀ TRẢ TIỀN GỐC VÀ LÃI CỦA CÁC TRÁI PHIẾU NÓI TRÊN VÀ CHI PHÍ CỦA BẤT KỶ HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NÀO ĐÃ KÝ HOẶC ĐƯỢC CHO PHÉP THEO DỰ KIẾN TRƯỚC, HOẶC CÓ LIÊN HỆ, HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC TRÁI PHIẾU NÓI TRÊN HAY KHÔNG?

### **ALIEF ISD - KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ D**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ("HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ") CỦA HỌC KHU ĐỘC LẬP ALIEF ("HỌC KHU") CÓ ĐƯỢC PHÉP PHÁT HÀNH CÁC TRÁI PHIẾU CỦA HỌC KHU THEO MỘT HOẶC NHIỀU KỶ HOẶC NHIỀU ĐỢT, VỚI SỐ TIỀN LÀ 30.590.000 MỸ KIM CHO VIỆC THU MUA, LẮP ĐẶT, VÀ CẬP NHẬT THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ, CÁC TRÁI PHIẾU NÀY SẼ ĐƯỢC PHÁT HÀNH THEO NHIỀU ĐỢT HOẶC KỶ, SẼ ĐÁO HẠN THEO KỶ HOẶC KHÔNG QUÁ 10 NĂM KỂ TỪ NGÀY PHÁT HÀNH, VÀ SẼ CHỊU LÃI SUẤT Ở (CÁC) MỨC ĐÓ, TÙY THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA HỌC KHU, TRONG PHẠM VI QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀO THỜI ĐIỂM PHÁT HÀNH; VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÓ ĐƯỢC PHÉP ĐÁNH THUẾ, ÁP THUẾ, VÀ YÊU CẦU ĐỊNH THUẾ VÀ THU CÁC KHOẢN THUẾ GIÁ TRỊ TÀI SẢN HÀNG NĂM ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHẢI ĐÓNG THUẾ TRONG PHẠM VI HỌC KHU, Ở MỨC THỎA ĐÁNG, MÀ KHÔNG GIỚI HẠN MỨC THUẾ HOẶC SỐ TIỀN THUẾ, ĐỀ TRẢ TIỀN GỐC VÀ LÃI CỦA CÁC TRÁI PHIẾU NÓI TRÊN VÀ CHI PHÍ CỦA BẤT KỶ HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NÀO ĐÃ KÝ HOẶC ĐƯỢC CHO PHÉP THEO DỰ KIẾN TRƯỚC, HOẶC CÓ LIÊN HỆ, HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC TRÁI PHIẾU NÓI TRÊN HAY KHÔNG?

Mục 3. Lá Phiếu Chính Thức. (a) Thủ tục bỏ phiếu trong Cuộc Bầu Cử, và thủ tục bỏ phiếu sớm của cuộc bầu cử này, sẽ sử dụng các lá phiếu và hệ thống bỏ phiếu đã được phê chuẩn hợp pháp.

(b) Việc chuẩn bị thiết bị cần thiết và lá phiếu chính thức cho Cuộc Bầu Cử sẽ theo đúng các yêu cầu của Bộ Luật về mặt hình thức và để cho phép các cử tri bỏ phiếu “THUẬN” hoặc “CHỐNG” cho các Kế Hoạch Đề Nghị nói trên, và Kế Hoạch Đề Nghị này sẽ có hình thức được trình bày trên lá phiếu chủ yếu theo định dạng như sau:

**CUỘC BẦU CỬ HỌC KHU ALIEF**

**ALIEF ISD - KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ A**

THUẬN

PHÁT HÀNH CÁC TRÁI PHIẾU TRỊ GIÁ \$482,585,000 ĐỂ XÂY DỰNG, MUA LẠI, CẢI TIẾN, VÀ TRANG THIẾT BỊ CHO CÁC TÒA NHÀ TRƯỜNG HỌC TRONG HỌC KHU, MUA ĐỊA ĐIỂM CẦN THIẾT CHO CÁC TÒA NHÀ TRƯỜNG HỌC, VÀ MUA CÁC XE BUÝT HỌC ĐƯỜNG MỚI VÀ ĐÁNH THUẾ ĐỂ TRẢ TIỀN VỐN VÀ LÃI XUẤT TRÊN CÁC TRÁI PHIẾU ĐÓ. ĐÂY LÀ MỨC TĂNG THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN.

CHỐNG

**ALIEF ISD - KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ B**

THUẬN

PHÁT HÀNH CÁC TRÁI PHIẾU TRỊ GIÁ \$9,095,000 ĐỂ XÂY DỰNG, CẢI TIẾN, MUA LẠI, VÀ TRANG THIẾT BỊ CHO CÁC CƠ SỞ VẬT CHẤT THỂ THAO VÀ CÁC CẢI TIẾN VÀ TRANG BỊ CẦN THIẾT CÓ LIÊN QUAN, VÀ ĐÁNH THUẾ ĐỂ TRẢ TIỀN VỐN VÀ LÃI XUẤT TRÊN CÁC TRÁI PHIẾU ĐÓ. ĐÂY LÀ MỨC TĂNG THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN.

CHỐNG

**ALIEF ISD - KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ C**

THUẬN

PHÁT HÀNH CÁC TRÁI PHIẾU TRỊ GIÁ \$19,430,000 ĐỂ XÂY DỰNG, ĐỔI MỚI, VÀ TRANG THIẾT BỊ CHO CÁC CƠ SỞ VẬT CHẤT THỂ THAO, VÀ CÁC CẢI TIẾN VÀ TRANG BỊ CẦN THIẾT CÓ LIÊN QUAN VÀ ĐÁNH THUẾ ĐỂ TRẢ TIỀN VỐN VÀ LÃI XUẤT TRÊN CÁC TRÁI PHIẾU ĐÓ. ĐÂY LÀ MỨC TĂNG THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN.

CHỐNG

## ALIEF ISD - KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ D

[ ] THUẬN

PHÁT HÀNH CÁC TRÁI PHIẾU TRỊ GIÁ \$30,590,000 ĐỂ MUA, CÀI ĐẶT VÀ CẬP NHẬT THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐÁNH THUẾ ĐỂ TRẢ TIỀN VỐN VÀ LÃI XUẤT TRÊN CÁC TRÁI PHIẾU ĐÓ. ĐÂY LÀ MỨC TĂNG THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN.

[ ] CHỐNG

Mục 4. Những Người Hội Đủ Điều Kiện Bỏ Phiếu. Tất cả các cử tri là cư dân đủ điều kiện của Học Khu sẽ hội đủ điều kiện bỏ phiếu trong Cuộc Bầu Cử.

Mục 5. Phân Khu Bầu Cử, Các Địa Điểm Bỏ Phiếu và Giờ Bỏ Phiếu vào Ngày Bầu Cử. Các địa điểm bỏ phiếu để bỏ phiếu trong Ngày Bầu cử sẽ là các địa điểm bỏ phiếu trên toàn quận được nêu trong **Phụ lục A**, hoặc tại các địa điểm khác như sau này có thể được Viên chức Bầu cử của Quận chỉ định theo Hợp đồng Dịch vụ Bầu cử, và các địa điểm như vậy được thông qua và phê duyệt mà không cần Hội đồng hành động gì thêm. Phụ Lục A và các thông báo về Cuộc Bầu cử sẽ được hoàn thành mà không cần có thêm hành động nào của Hội đồng để bao gồm các địa điểm bỏ phiếu cuối cùng do Viên chức Bầu cử của Quận chỉ định. Vào Ngày Bầu Cử, các địa điểm phòng phiếu sẽ mở cửa từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối.

Mục 6. Địa điểm, Ngày và Thời gian Bỏ phiếu Sớm; Bỏ nhiệm Quản Trị Viên phụ trách Bỏ phiếu Sớm. (a) Việc đích thân đến bỏ phiếu sớm sẽ được tổ chức tại các địa điểm, vào các thời điểm và các ngày quy định trong **Phụ lục B** hoặc tại các địa điểm khác có thể được Chỉ định sau đó bởi Viên Chức Bầu cử của Quận theo Hợp đồng Dịch vụ Bầu cử, hoặc theo chỉ định của Thống đốc Texas theo lệnh hành pháp, và những ngày, giờ và địa điểm như vậy được thông qua và phê duyệt mà không cần Hội đồng hành động gì thêm. Phụ Lục B và các thông báo về Cuộc Bầu cử sẽ được hoàn thành mà không cần có thêm hành động nào của Hội đồng để bao gồm các địa điểm bỏ phiếu cuối cùng do Viên chức Bầu cử của Quận chỉ định.

(b) Theo đây, Hội đồng Quản trị chỉ định **Isabel Longoria, Nhân viên Bầu cử Quận Harris**, làm Quản Trị Viên phụ trách Bầu Cử và các đơn xin bỏ phiếu qua đường bưu điện sẽ được gửi đến Thư ký Phụ Trách Thủ Tục Bỏ Phiếu Sớm theo địa chỉ sau: Lưu Ý: Văn phòng Isabel Longoria, Quản trị viên Bầu cử, 1001 Preston St., Tầng 4, Houston, Texas 77002, hoặc qua email tại [vbm@HarrisVotes.com](mailto:vbm@HarrisVotes.com). Để biết thêm thông tin, hãy ghé vào trang web bỏ phiếu sớm của Quận Harris: <https://www.harrisvotes.com/VotingInfo>. Nếu đơn xin được gửi qua email, bản gốc lá đơn vẫn phải được gửi qua thư đến địa chỉ thư tín ở trên.

Mục 7. Hợp Đồng Các Dịch Vụ Bầu Cử; Cuộc Bầu Cử Kết Hợp; Học Khu sẽ ký hợp đồng với Quận Hạt về các dịch vụ bầu cử và sẽ tiến hành một cuộc bầu cử chung với các tổ chức chính phủ tham gia khác trong Quận Hạt đang tổ chức bầu cử vào Ngày Bầu cử. Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, hoặc những người được chỉ định của họ, được ủy quyền thương lượng và ký kết Hợp đồng Dịch vụ Bầu cử và một hoặc nhiều thỏa thuận bầu cử chung, hoặc các hợp đồng hoặc thỏa thuận tương tự với Quận Hạt và bất kỳ các bên tham gia bầu cử chung nào nếu muốn hoặc bắt buộc phải tuân theo luật hiện hành.

Mục 8. Thông Báo Bầu Cử. Cuộc Bầu Cử sẽ được thông báo theo quy định của luật pháp.

Mục 9. Tiến Hành Cuộc Bầu Cử. Cuộc Bầu Cử sẽ được tổ chức theo quy định của Bộ Luật, trừ khi được tu chính bởi Bộ Luật Giáo Dục Texas, và Đạo Luật Liên Bang về Quyền Bỏ Phiếu ban hành năm 1965, bản tu chính, cụ thể bao gồm Chương 272 của Bộ Luật liên quan tới các quy định song ngữ.

Mục 10. Thông Tin Bất Buộc.

(a) Nếu các trái phiếu được phê chuẩn và phát hành, có thể áp dụng các khoản thuế thỏa đáng để trả tiền gốc và lãi suất của các trái phiếu đó. Học Khu dự định phát hành các trái phiếu được các Kế Hoạch Đề Nghị cho phép, trong nhiều năm, phù hợp với lịch trình do Hội Đồng Quản Trị quyết định. Nếu các trái phiếu được phê chuẩn và phát hành, Học Khu ước tính tổng mức thuế của Học Khu sẽ là \$1.2648 trên mỗi \$100 giá trị được xác định phải đóng thuế, là tổng của (i) mức thuế suất được phê chuẩn gần đây nhất cho các hoạt động và bảo trì, nghĩa là \$0.9998 trên mỗi \$100 giá trị định giá phải đóng thuế, cộng với (ii) mức thuế suất ước tính cho các nghĩa vụ nợ đã được bỏ phiếu của Học Khu, bao gồm cả các trái phiếu được đề xuất, dự kiến sẽ là khoảng \$0.2650 trên mỗi \$100. Tổng mức thuế ước tính này là dựa trên các dự báo có được từ cố vấn tài chính của Học Khu và cơ quan định giá, và được cung cấp mà không bảo đảm rằng các dự báo đó sẽ thành hiện thực. Vào thời điểm phát hành trái phiếu, ngoài các yếu tố khác, tổng mức thuế thực tế sẽ tùy thuộc vào các mức lãi suất hiện hành, giá trị định thuế của bất động sản trong Học Khu, tình trạng có sẵn Bảo Đảm Quỹ Học Đường Thường Trục và các điều kiện thị trường nói chung.

(b) Tính đến ngày ra lệnh tổ chức Cuộc Bầu Cử này, tổng số tiền vốn còn tồn đọng của các khoản nợ của Học Khu là \$328,740,867 và tổng số lãi suất chưa trả của các khoản nợ của Học Khu là \$96,534,883. Tính đến ngày ra lệnh tổ chức Cuộc Bầu Cử này, thuế suất giá trị tài sản để trả nợ của Học Khu là \$0.2050 trên mỗi \$100 giá trị bất động sản phải đóng thuế. Các câu trình bày trong Mục này (i) là dựa trên thông tin Học Khu có sẵn vào ngày ra lệnh Cuộc Bầu Cử này, kể cả các dự báo có được từ chuyên gia cố vấn tài chính của Học Khu, (ii) nhất thiết bao gồm các mức ước tính và dự báo có thể thay đổi dựa trên thực tế, các hoàn cảnh và điều kiện vào thời điểm phát hành các trái phiếu được phê chuẩn theo Lệnh Bầu Cử này và (iii) không nhằm mục đích giới hạn thẩm quyền của Hội Đồng Quản Trị về phát hành trái phiếu theo các điều khoản khác có trong Lệnh Bầu Cử này. Do đó, các mức thuế, mức lãi suất, ngày đáo hạn, tổng số nợ còn tồn đọng và lãi suất của khoản nợ đó trên thực tế sẽ khác nhau và sẽ được xác định sau khi phát hành trái phiếu. Trong phạm vi có mâu thuẫn giữa tiểu mục này và các điều khoản khác của Lệnh Bầu Cử này, các điều khoản khác đó sẽ có hiệu lực hơn.

(c) Trang mạng của Thư Ký Bỏ Phiếu Sớm là <https://www.harrisvotes.com/>. Trang mạng của Học khu là <https://www.aliefisd.net/>.

Mục 11. Các Tài Liệu Thông Tin Hướng Dẫn Cử Tri. Định dạng của Tài Liệu Thông Tin dành cho Cử Tri cho Kế hoạch đề nghị A và B được đính kèm theo Lệnh này trong **Phụ Lục C**. Mỗi Tài Liệu Thông Tin dành cho Cử Tri sẽ được niêm yết theo đúng cách như quy định về niêm yết Lệnh Bầu Cử này, theo như các quy định của Mục 4.003(f), Bộ Luật Bầu Cử Texas, và có thể được đăng như một phần của Lệnh Bầu cử này.



Mục 12. Các Công Việc Cần Thiết. Chủ tịch và Thư ký của Hội đồng Quản trị, Giám đốc Học khu, và tất cả các viên chức, đặc vụ, và đại diện thích hợp khác của Học khu theo đây được ủy quyền và chỉ đạo thực hiện bất kỳ và tất cả các hành động cần thiết để thực hiện các mục đích của Lệnh bầu cử này và để tuân thủ các quy định của Bộ luật và Đạo luật về Quyền bỏ phiếu của Liên bang trong việc thực hiện và tiến hành Bầu cử, cho dù có được ủy quyền rõ ràng ở đây hay không. Các điều khoản của Lệnh Bầu cử này, bao gồm ngày, giờ và địa điểm bỏ phiếu, có thể thay đổi theo lệnh hành pháp của Thống đốc Texas mà không cần Hội đồng hành động gì thêm.

Mục 13. Khả Năng Tách Rời. Nếu bất kỳ điều khoản, mục, tiểu mục, câu, mệnh đề hoặc cụm từ nào của Lệnh Bầu Cử này, hoặc việc áp dụng các phần đó cho bất kỳ người nào hoặc bất kỳ tình huống nào, vì bất kỳ lý do nào bị coi là vi hiến, vô hiệu lực, vô giá trị, hoặc không thể thực thi được, thì các phần còn lại của Lệnh Bầu Cử này cũng như việc áp dụng các phần đó cho những người khác hoặc những tình huống khác sẽ không bị ảnh hưởng, và chủ định của Học Khu khi thông qua Lệnh Bầu Cử này là không có phần nào hoặc điều khoản nào hoặc quy chế nào trong văn kiện này trở nên vô hiệu lực chỉ vì bất kỳ phần nào khác trong Lệnh này bị coi là vi hiến, vô hiệu lực, vô giá trị, hoặc không thể thực thi được, và vì mục đích này, tất cả các điều khoản của Lệnh Bầu Cử này được tuyên bố là có thể tách rời.

Mục 14. Ngày Có Hiệu Lực. Lệnh Bầu Cử này có hiệu lực ngay sau khi thông qua và phê chuẩn.

ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ PHÊ CHUẨN ngày 3 tháng Tám, 2021.

s/ Ann Williams  
Chủ Tịch, Ban Quản Trị  
Học Khu Độc Lập Alief

CHỨNG THỰC:

/s/ Tiến Sĩ Lily Truong  
Thư Ký, Ban Quản Trị  
Học Khu Độc Lập Alief

(CON DẤU)

## PHỤ LỤC A

### CÁC ĐỊA ĐIỂM BỎ PHIẾU VÀO NGÀY BẦU CỬ Từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, ngày 2 tháng Mười Một, 2021

COUNTYWIDE POLLING PLACE	ADDRESS	VOTING LOCATION	CITY	ZIP
Crockett Elementary School	2112 Crockett Street	Library in front of school	Houston	77007-3923
Trinity Lutheran Church Downtown	800 Houston Avenue	Gym	Houston	77007
Hogg Middle School	1100 Merrill Street	Auditorium	Houston	77009-6009
Travis Elementary School HISD	3311 Beauchamp Street	Library	Houston	77009-6613
Hirsch Elementary School(Timber Lane Community Center)	2633 Trailing Vine Road	Cafeteria	Spring	77373-7716
Bayland Park Community Center	6400 Bissonnet Street	Auditorium	Houston	77074
Settegast Park Community Center	3000 Garrow Street	Main MultiPurpose Room	Houston	77003-2326
Neighborhood Centers Inc Ripley House Campus	4410 Navigation Boulevard	Gym	Houston	77011-1036
Eastwood Park Community Center	5020 Harrisburg Boulevard	Main MultiPurpose Room	Houston	77011-4135
Baytown Junior High	7707 Bayway Drive	Cafeteria	Baytown	77520
Parker Elementary School	10626 Atwell Drive	Assembly Room 131D	Houston	77096-4925
Saint Andrews Presbyterian Church	5308 Buffalo Speedway	Warren Family Center	Houston	77005-2122
First Methodist Houston	1320 Main Street	Fellowship Hall	Houston	77002
Shearn Elementary School	9802 Stella Link Road	Library	Houston	77025-4605
Longfellow Elementary School	3617 Norris Drive	Library	Houston	77025-3600
BBVA Stadium	2200 Texas Street	Concourse	Houston	77003
Trinity Episcopal Church	1015 Holman Street	Fellowship Hall	Houston	77004-3810
Emancipation Park	3018 Emancipation Avenue	Cultural Center	Houston	77004-3159
Foerster Elementary School	14200 Fonmeadow Drive	Library	Houston	77035-5218
Baylor College of Medicine Academy at Ryan Middle School	2610 Elgin Street	Girls Gym	Houston	77004
EB Cape Center	4501 Leeland Street	Room 131	Houston	77023-3010
Eastwood Academy Charter High School	1315 Dumble Street	Community Room 120	Houston	77023-1902
South Houston Intermediate School	900 College Avenue	Gym	S Houston	77587-4261
H O A P V Community Building	1810 Bluebonnet Place Circle	Community Center	Houston	77019-2999
South Union Missionary Baptist Church Annex	3569 Lydia Street	Annex	Houston	77021
BUDDY'S	2409 Grant Street Suite A		Houston	77004
African American Library	1300 Victor Street	Exhibit Hall	Houston	77019-5534
Gregory Lincoln Education Center	1101 Taft Street	Library	Houston	77019
Daniel Ortiz Middle School	6767 Telephone Road	Auditorium	Houston	77061-2056
Woodrow Wilson Elementary School	2100 Yupon Street	Gym	Houston	77006-1830
Bering United Methodist Church	1440 Harold Street	Community Room Chapel	Houston	77006-3730
Carl Wunsche Senior High School	900 Wunsche Loop	Conference Center	Houston	77373
Kashmere MultiService Center	4802 Lockwood Drive	Auditorium	Houston	77026-2941
Landrum Middle School	2200 Ridgecrest Drive	Auditorium	Houston	77055-1212
Leonel J Castillo Community Center	2101 South Street	Rooms 135 and 136	Houston	77009-8039
C E King Middle School	8530 C E King Parkway	Room 507	Houston	77044
John Marshall Middle School	1115 Noble Street	Library	Houston	77009-8437

COUNTYWIDE POLLING PLACE	ADDRESS	VOTING LOCATION	CITY	ZIP
Dogan Elementary School	4202 Liberty Road	Library	Houston	77026
Mickey Leland College Preparatory Academy for Young Men	1700 Gregg Street	Lecture Hall	Houston	77020
Hockley Community Center	28515 Old Washington Road		Hockley	77447
SpringHill Suites Northwest-Cypress	20350 Northwest Freeway	Salvador II	Houston	77065
College Park Elementary School	4315 Luella Avenue	Gym	Deer Park	77536
West End Multi Service Center	170 Heights Boulevard	Auditorium building 3	Houston	77007
SPJST Lodge Num 88	1435 Beall Street	Annex in back of main building	Houston	77008-3441
Hampton Inn and Suites	5820 Katy Freeway	Bayou City Ballroom	Houston	77007-2102
Shadow Oaks Elementary School	1335 Shadowdale Drive	Flex Room 214	Houston	77043-4208
Heights High School	560 East 14th Street	Bulldog Practice Gym	Houston	77008-7021
Love Park Community Center	1000 West 12th Street	Gymnasium	Houston	77008-6619
Field Elementary School	703 East 17th Street	Library	Houston	77008-4414
Lanier Middle School	2600 Woodhead Street	Lobby	Houston	77098-1615
Evelyn Thompson Elementary School	220 Casa Grande Drive	Room 143	Houston	77060-4899
Denver Harbor Park Community Center	6402 Market Street	Gym	Houston	77020-6840
San Jacinto Community Center	604 Highland Woods Drive	Meeting Room	Highlands	77562-4546
Gallegos Elementary School	7415 Harrisburg Boulevard	Gym	Houston	77011-4740
DeZavala Park Community Center	907 76th Street	Gym	Houston	77012-1199
John R Harris Elementary School	801 Broadway Street	PLC RM	Houston	77012-2124
Brookline Elementary School	6301 South Loop 610 East	Auditorium Lobby	Houston	77087-1012
Sunnyside Park Community Center	3502 Bellfort Street	Gym	Houston	77051-1402
Edison Middle School	6901 Avenue I	Main Office Lobby	Houston	77011-2629
Memorial Elementary School	6401 Arnot Street	Room 103	Houston	77007-2007
I P S P	5525 Kansas Street	Fellowship Hall	Houston	77007-1110
Mason Park Community Center	541 South 75th Street	Mason Clubhouse	Houston	77023-2701
City Jersey Village Municipal Government Center	16327 Lakeview Drive	Civic Center in Municipal Meeting Rm	Houston	77040-2029
Helms Community Learning Center	503 West 21st Street	T Building	Houston	77008-3641
Beverly Hills Intermediate School	11111 Beamer Road	Cafeteria	Houston	77089-2305
Loving Word Fellowship	170 Rittenhouse Street	Fellowship Hall	Houston	77076
Harris County Department of Education	6300 Irvington Boulevard	100C	Houston	77022-5618
Charles Eliot Elementary School	6411 Laredo Street	Room 40	Houston	77020-4930
Judson Robinson Junior Elementary School	12425 Woodforest Boulevard	Multipurpose Room 118	Houston	77013
Memorial Chase Home Owners Association Clubhouse	9411 Landry Boulevard	Club House	Spring	77379-3857
Deer Park Junior High School	410 East 9th Street	Gym	Deer Park	77536
Saint Luke the Evangelist Episcopal Church	3530 Wheeler Avenue	Parish Hall	Houston	77004-5527
Sheraton Houston Brookhollow Hotel	3000 North Loop West Freeway	Magnolia Room	Houston	77092-8810
La Porte Recreation and Fitness Center	1322 South Broadway	Senior Center	La Porte	77571
Southside Place Park Clubhouse	3743 Garnet Street	Clubhouse	Houston	77005-3715
City of El Lago City Hall	411 Tallowood Drive	Events Room	El Lago	77586-6060
Webster Civic Center	311 Pennsylvania Avenue	Civic Center	Webster	77598-5230
Armand Bayou Elementary School	16000 Hickory Knoll Drive	Gym	Houston	77059-5299

COUNTYWIDE POLLING PLACE	ADDRESS	VOTING LOCATION	CITY	ZIP
Pearl Hall Elementary School	1504 9th Street	Small Gym	S Houston	77587-5000
Econolodge West Energy Corridor	715 Highway 6 South	Conference Room	Houston	77079-4003
Sheldon ISD Administration Building Network Operations Ctr	11411B CE King Parkway	Rooms 150 and 151	Houston	77044-7192
Newport Elementary School	430 North Diamondhead Blvd	Gym	Crosby	77532-4103
West Campus Gym	24403 East Lake Houston Parkway	Gym	Huffman	77336-4447
Ashbel Smith Elementary School	403 East James Street	Cafeteria	Baytown	77520-5065
Green House International Church	200 West Greens Road	Church	Houston	77067
Lee College	200 Lee Drive	Gym	Baytown	77520
Goose Creek Memorial High School	6001 East Wallisville Road	Cafeteria	Baytown	77521
Grace Church International	5775 Little York Road	Fellowship Hall	Houston	77016
Clark Park Community Center	9718 Clark Road	Main MultiPurpose Room	Houston	77076-5031
Berry Elementary School	2310 Berry Road		Houston	77093-7418
Humble Civic Center	8233 Will Clayton Pkwy	Meeting Rooms 1 - 4	Humble	77338
G W Carver Contemporary High School	2100 South Victory Drive	Room 109	Houston	77088-7699
Ginger McNabb Elementary School	743 East Cypresswood Drive	Gym	Spring	77373
Fairfield Baptist Church	27240 US 290		Cypress	77433
Champions Emergency Services District	12730 Champion Forest Drive	Training Room	Houston	77066-1528
Samuel Matthews Park Community Center	1728 Hufsmith Road	Room A	Tomball	77375-4918
City of Spring Valley City Hall	1025 Campbell Road	Council Chambers	Houston	77055-7495
Oyo Townhouse	12439 Northwest Freeway	Meeting Room	Houston	77092
Fall Creek Elementary School	14435 Mesa Drive	Cafeteria	Humble	77396-4457
Katy Branch Harris County Public Library	5414 Franz Road	Meeting Room	Katy	77493-1717
John Paul Landing Environmental Education Center	9950 Katy Hockley Road	Great Room	Cypress	77433
John F Kennedy Elementary School	400 Victoria Drive	Room 202	Houston	77022-2422
Montrose Branch Houston Public Library	4100 Montrose Boulevard	Meeting Room	Houston	77006-4938
Ault Elementary School	21010 Maple Village Drive	Cafeteria	Cypress	77433-5722
Bleyl Middle School	10800 Mills Road	Library	Houston	77070-4499
Rosehill Elementary School	17950 Waller Tomball Road	Gym Hallway	Tomball	77377-2622
Tomball Intermediate School	723 W Main Street		Tomball	77375
Bellaire Civic Center Auditorium	7008 South Rice Avenue	Auditorium	Bellaire	77401
Briargrove Elementary School	6145 San Felipe Street	Main Hallway	Houston	77057-2801
Houston Marriott Westchase	2900 Briarpark Drive	Westchase Rooms 1-4	Houston	77042
Abiding Faith United Methodist Church	14300 Almeda School Road	Fellowship Hall	Houston	77047-7102
Saint Philip Neri Catholic Church	10960 Martin Luther King Blvd	Parish Hall	Houston	77048-1896
West University Elementary School	3756 University Boulevard	Multipurpose Room	Houston	77005
River Oaks Recreation Center	3600 Locke Lane	Main MultiPurpose Room	Houston	77027-4003
Tomball Public Works Building	501B James Street	Training Room	Tomball	77375
New Pleasant Grove Baptist Church	3221 Bain Street	Family Life Center	Houston	77026-4405
Lamar High School	3325 Westheimer Road		Houston	77027
Martin Flukinger Community Center	16003 Lorenzo Street	Large Assembly Room	Channelvie w	77530
Iglesia Una Luz en Tu Camino	9045 Howard Drive	Hall # A	Houston	77017
Cy Fair College Library at Lone Star	9191 Barker Cypress Road	Room 131 in Library	Cypress	77433-1383
Harris County Annex No 36	3815 Cavalcade Street	Open Area	Houston	77026-3403
Kashmere High School	6900 Wileyvale Road		Houston	77028
Platou Community Center	11655 Chimney Rock Road	Main MultiPurpose Room	Houston	77035-2807

COUNTYWIDE POLLING PLACE	ADDRESS	VOTING LOCATION	CITY	ZIP
Walter and Inez Stovall Academy	3025 Ellington Street	Library	Houston	77088-4599
Michael E DeBaKey High School for Health Professions	2545 Pressler Street	First floor atrium at cafeteria	Houston	77030
Woodie Coker Andre Elementary School	8111 Fry Road	PE Room	Cypress	77433
Tabernacle of Praise Family Worship Center	8814 Tidwell Road	Sanctuaty	Houston	77078
Northeast Multi Service Center	9720 Spaulding Street	Auditorium	Houston	77016
Shady Lane Park Community Center	10220 Shady Lane	Main MulitPurpose Room	Houston	77093-4604
Janowski Elementary School	7500 Bauman Road	Annex Room	Houston	77022-6125
HCC Southeast College Building D	6815 Rustic Street	Room 108	Houston	77087
Greater Macedonia Baptist Church	5510 West Sam Houston Pkwy N	Multipurpose Room	Houston	77041
Lora B Peck Elementary School	5001 Martin Luther King Boulevard	Cafeteria	Houston	77021-2711
Highland Park Recreation Center	3316 De Soto Street	Main MultiPurpose Room	Houston	77091-3716
Reynolds Elementary School	9601 Rosehaven Drive	Multi Purpose	Houston	77051-3132
Bruce Elementary School	510 Jensen Drive	Hall	Houston	77020-5834
Julia C Hester House	2020 Solo Street	Auditorium	Houston	77020-4224
Woodland Acres Elementary School	12936 Sarahs Lane	Room 103	Houston	77015-6396
First Baptist Church of Jacinto City	10701 Wiggins Street	Gym	Jacinto City	77029-2515
Clinton Park Community Center	200 Mississippi Street	Main MultiPurpose Room	Houston	77029
Spring Woods High School	2045 Gessner Road	Gymnasium - Black & Gold	Houston	77080-6327
Saint Anne de Beaupre Catholic Church	2810 Link Road	The Big Hall, Building 1	Houston	77009-1196
Felix Cook Junior Elementary School	7115 Lockwood Drive	Science Lab	Houston	77016-7027
A B Anderson Academy	7401 Wheatley Street	Hallway	Houston	77088-7845
McMasters Elementary School	1011 Bennett Drive	Cafeteria	Pasadena	77503-2205
Hill Zion Missionary Baptist Church	8317 Curry Road	Cafeteria	Houston	77093-8307
Lakewood Elementary School	15614 Gettysburg Drive		Tomball	77377
University Baptist Church	16106 Middlebrook Drive	Chapel	Houston	77059-6034
Lovett Elementary School	8814 South Rice Avenue	Data Room 317	Houston	77096-2622
HCC West Loop South	5601 West Loop South	Auditorium	Houston	77081
M E Foster Elementary School	3919 Ward Street	Multi purpose rm	Houston	77021-4861
Pearl Rucker Elementary School	5201 Vinett Street	Gym	Houston	77017-4958
West University Community Building and Senior Center (West University Place City Hall)	6104 Auden Street	Auditorium	Houston	77005-2814
Independence Hall Apartments Community Room	6 Burrass Street	Activities Room	Houston	77022-1944
Lincoln Park Community Center	979 Grenshaw Street	Community Center	Houston	77088
Williams Elementary School	1522 Scarborough Lane	Gym	Pasadena	77502-1674
Pasadena High School	206 South Shaver Street	Cafeteria	Pasadena	77506-2016
Pomeroy Elementary School	920 Burke Road	Gym	Pasadena	77506-5242
Christian Hope Baptist Church	3418 Anita Street	Fellowship Hall	Houston	77004
MacGregor Elementary School	4801 LaBranch Street	Cafeteria	Houston	77004-5650
Independence Heights Community Center	603 East 35th Street	Community Center	Houston	77022
Osborne Elementary School	800 Ringold Street	Cafeteria	Houston	77088-6337
Texas Southern University	3100 Cleburne Street	West Parking Garage	Houston	77004
Foster Elementary School	1800 Trailwood Village Drive	Cafeteria	Kingwood	77339
Metropolitan MultiService Center	1475 West Gray Street	MMSL AR 2 3 (gym)	Houston	77019-4926

COUNTYWIDE POLLING PLACE	ADDRESS	VOTING LOCATION	CITY	ZIP
Wheatley Senior High School	4801 Providence Street	Auditorium	Houston	77020-7235
Lazybrook Baptist Church	1822 West 18th Street	Fellowship Hall	Houston	77008-1204
Fonwood Elementary School	9709 Mesa Drive	Cafeteria	Houston	77078
Montie Beach Park Community Center	915 Northwood Street	Main MultiPurpose Room	Houston	77009-3703
CDA Internacional Church	5203 Fulton Street	Fellowship Hall	Houston	77009
Alvin D Baggett Community Center	1302 Keene Street	Conference Room	Galena Park	77547
Saint Marys Catholic Church	3006 Rosedale Street	Gym	Houston	77004-6199
Charlton Park Recreation Center	8200 Park Place Boulevard	Main MultiPurpose Room	Houston	77017
First Congregational Church	10840 Beinhorn Road	Assembly Room	Houston	77024-3098
Cunningham Elementary School	5100 Gulfton Street	Multipurpose Room	Houston	77081
Faith American Lutheran Church	4600 Bellaire Boulevard	Faith Center Gym	Bellaire	77401-4296
Montgomery Elementary School	4000 Simsbrook Drive	Cafeteria	Houston	77045-5628
First Cumberland Presbyterian Church	2119 Avalon Place	Fellowship Hall	Houston	77019
J P Henderson Elementary School	1800 Dismuke Street	Main Hall	Houston	77023-4753
Mount Olive Baptist Church	3515 Yellowstone Boulevard	Fellowship Hall	Houston	77021-2407
L W Kolarik Education Center	1120 Sheldon Road	Library	Channelvie w	77530-3518
Roberts Elementary School	6000 Greenbriar Drive		Houston	77030
Holiday Inn Houston NRG/Med Center	8111 Kirby Drive	Royal Oaks Ballroom	Houston	77054-1705
Linkwood Park Community Center	3699 Norris Drive	Main MultiPurpose Room	Houston	77025-3600
The Foundry Church	8350 Jones Road		Houston	77065
Ingrando Park Recreation Center	7302 Keller Street	Main MultiPurpose	Houston	77012-3518
Shrine of The Black Madonna Cultural and Event Center	5309 Martin Luther King Boulevard		Houston	77021
Milton Lusk Activity Center	1022 Mercury Drive	Basketball Court	Houston	77029
New Mount Carmel Baptist Church	4301 Weaver Road	Fellowship Hall first Floor	Houston	77016-5634
Golfcrest Elementary School	7414 Fairway Drive	Library	Houston	77087-3623
Pershing Middle School	3838 Blue Bonnet Boulevard	Skyline Hallway	Houston	77025-1230
Girl Scouts of San Jacinto Council	3000 Southwest Freeway	Performance Area plus other areas	Houston	77098
Omni Houston Hotel	4 Riverway Drive	Constellation Ballroom West	Houston	77056
Hartsfield Elementary School	5001 Perry Street	New Library	Houston	77021-3515
Jones Future Academy	7414 Saint Lo Road	Auditoruim	Houston	77033-2797
Kelso Elementary School	5800 Southmund Street	Library	Houston	77033-1832
Edgewood Park Community Center	5803 Belfort Street	Main MultiPurpose Room	Houston	77033-2143
Worthing High School	9215 Scott St		Houston	77051
BakerRipley East Aldine Campus	3000 Aldine Mail Route Road	Ballroom	Houston	77039
Bailey Elementary School	2707 Lafferty Road	Cafeteria	Pasadena	77502-5194
Willbern Elementary School	10811 Goodspring Drive	Gym	Houston	77064-9419
Kohrville Elementary School	11600 Woodland Shore Drive	Gym	Tomball	77375-8098
Spring First Church	1851 Spring Cypress Road	Main Sanctuary	Spring	77388
Cuney Homes Community Center	3260 Truxillo Street	Community Room	Houston	77004-4649
The Academy of Viola De Walt	401 N 2nd Street	Gymnasium	La Porte	
De Zavala Elementary School	305 Tri City Beach Road	Kinder Pod	Baytown	77520-7313
JD Walker Community Center	7613 Wade Road	Large MultiPurpose Room	Baytown	77521-8338
Charles R Drew Elementary School	223 Red Oak Avenue	Gym	Crosby	77532-8660
Greater New Hope Missionary Baptist Church	10505 Bainbridge Street	Sanctuary	Houston	77016-3007

COUNTYWIDE POLLING PLACE	ADDRESS	VOTING LOCATION	CITY	ZIP
Little Union Missionary Baptist Church	6609 Letcher Drive	Education Room	Houston	77028-4029
Anclamars W Reception Hall B	10330 Eastex Fwy	Hall B	Houston	77093
Red Elementary School	4520 Tonawanda Drive	Cafeteria	Houston	77035-3716
Rick Schneider Middle School	8420 Easthaven Boulevard	Gym	Houston	77075-1106
Rummel Creek Elementary School	625 Brittmoore Road	Library Kiva	Houston	77079-6101
Pleasantville Elementary School	1431 Gellhorn Drive	Cafeteria	Houston	77029-3343
Lafaye Johnson Lee Elementary School	12900 West Little York Road	Gym Rear Entrance	Houston	77041-4212
American Legion Post No 586	708 East Parker Road	Stage	Houston	77076-3413
Woodview Elementary School	9749 Cedardale Drive	Cafeteria	Houston	77055
Windrose Meeting House	5740 Pine Lakes Boulevard	Windrose Meeting House	Spring	77379
Clay Road Baptist Church	9151 Clay Road	Auditorium	Houston	77080-1695
Frostwood Elementary School	12214 Memorial Drive	Cafeteria	Houston	77024-6207
Cimarron Elementary School GPISD	816 Cimarron Street	Multipurpose Room	Houston	77015-4308
Sam Rayburn High School	2121 Cherrybrook Lane	New Gym	Pasadena	77502-4101
Bethel Church of Houston	825 Bering Drive		Houston	77057
Clifton Middle School	6001 Golden Forest Drive	Multipurpose Room	Houston	77092-2359
Cloverland Park Bessie Swindle Community Center	11800 Scott Street	Main MultiPurpose Room	Houston	77047-1508
Unity of Houston Annex	2819 Hillcroft Street	Annex	Houston	77057
Memorial Drive Elementary School	11202 Smithdale Road	Library	Houston	77024-6799
Crowne Plaza Houston Galleria	7611 Katy Freeway	Laurel Ballroom	Houston	77024-2001
Glenbrook United Methodist Church	8635 Glen Valley Drive	Fellowship Hall	Houston	77061-2339
Bastian Elementary School	5051 Bellfort Street	FRONT FOYER	Houston	77033-3826
Bobby Shaw Middle School	1201 Houston Avenue	Gym	Pasadena	77502
Sunset United Methodist Church	709 Allendale Road	Family Life Center	Pasadena	77502-3501
Freeman Elementary School	2323 Theta Street	Gym	Houston	77034-1250
Godwin Park Community Center	5101 Rutherglenn Drive	Main MultiPurpose Room	Houston	77096
Briar Meadow Clubhouse	3203 Freshmeadows Drive	Clubhouse	Houston	77063-6231
Cooper Elementary School	18655 Imperial Valley Drive	Front Foyer	Houston	77073-4608
Bonham Elementary School	8302 Braes River Drive	Main Entrance Foyer	Houston	77074-4212
J P Cornelius Elementary School	7475 Westover Street	Cafeteria	Houston	77087-6113
Windsor Village Community Center	14441 Croquet Lane	Main MultiPurpose Room	Houston	77085-3352
Willow Meadows Baptist Church	4300 West Bellfort Street	Gym	Houston	77035-3602
Reagan Webb Mading Elementary School	8511 Crestmont Street	Cafeteria	Houston	77033-1324
Garfield Elementary School	10301 Hartsook Street	Gym	Houston	77034-3596
Bayshore Baptist Church	11315 Spencer Highway	Auditorium	LaPorte	77571-4409
Audrey H Lawson Middle School	14000 Stancliff Street	Auditorium	Houston	77045-5328
Andy Anderson Elementary School	5727 Ludington Drive	Annex	Houston	77035-4305
Woodson Elementary School	10720 Southview		Houston	77047
Greater Lighthouse Church of God in Christ	4514 Knoxville Street	Fellowship Hall	Houston	77051-2662
Sharpstown Park Community Center	6600 Harbor Town Drive	MultiPurpose Room 2	Houston	77036-4052
Waldo Emerson Elementary School	9533 Skyline Drive	Dance Room	Houston	77063-5215



COUNTYWIDE POLLING PLACE	ADDRESS	VOTING LOCATION	CITY	ZIP
Treasure Forest Elementary School	7635 Amelia Road	Cafeteria	Houston	77055-1737
Sampson Elementary School	16002 Coles Crossing Drive North	Cafeteria	Cypress	77429-6981
Red Bluff Elementary School	416 Bearle Street	Cafeteria	Pasadena	77506-3098
Deepwater Junior High School	501 Glenmore Drive	Gym	Pasadena	77503-1830
Herod Elementary School	5627 Jason Street	Multipurpose Room	Houston	77096-2110
Lone Star College Cypress Center	19710 Clay Road	CY 106 and 107	Katy	77449
CCISD Learner Support Center	2903 Falcon Pass	Commons	Houston	77062
City of Nassau Bay Council Chamber	1800 Space Park Drive No 200	Council Chambers	Nassau Bay	77058-3508
Holiday Inn Houston-Hobby Airport	8611 Airport Boulevard	Amelia Room	Houston	77061
Westchester Academy	901 Yorkchester Drive	Room B320	Houston	77079-3446
Northbrook Middle School	3030 Rosefield Drive	Theater	Houston	77080-2610
Ed White Elementary School	9001 Triola Lane	Foyer	Houston	77036-6147
Mark White Elementary School	2515 Old Farm Road	Cafeteria	Houston	77063
Jan Hansen Aragon Middle School	16823 West Road	Library	Houston	77095-5503
Elrod Elementary School	6230 Dumfries Drive	Library	Houston	77096-4603
Evelyn Rubenstein Jewish Community Center	5601 South Braeswood Boulevard	Kehillah Room 103	Houston	77096
Hobby Elementary School	4021 Woodmont Drive	Cafeteria	Houston	77045-3515
Hiram Clarke Multi Service Center	3810 West Fuqua Street	Auditorium	Houston	77045-6402
Woodland Lodge No 1157	8337 Sweetwater Lane	Banquet Room	Houston	77037-3615
Melrose Park Community Center	1001 Canino Road	Gym	Houston	77076-1218
Harper Alternative School	4425 North Shepherd Drive	Computer Room	Houston	77018
High School Ahead Academy	5320 Yale Street	Library Front Entrance	Houston	77091-5730
Wesley Elementary School	800 Dillard Street	Cafeteria	Houston	77091-2301
Milstead Middle School	338 Gilpin Street	Gym	Houston	77034
W I Stevenson Middle School	9595 Winkler Drive	Library	Houston	77017-5921
Jean Hines Caldwell Elementary School	5515 West Orem Drive		Houston	77085
Seabrook Intermediate School	2401 North Meyer Road	Practice Gym	Seabrook	77586-2964
Ramada Inn	6115 Will Clayton Parkway	Bluebonnet Room	Humble	77338-8127
BakerRipley Gulfton Sharpstown Campus	6500 Rookin Street		Houston	77074
South Early College High School	1930 Airport Boulevard	Multi Purpose Room	Houston	77051
Fondren Elementary School	12405 Carlsbad Street	Cafeteria	Houston	77085-1224
Alexander Elementary School	8500 Brookwulf Drive	Cafeteria	Houston	77072-3837
Looscan Elementary School	3800 Robertson Street	Library	Houston	77009-4959
Good Shepherd Episcopal Church	2929 Woodland Hills Drive	Great Hall	Humble	77339-1496
Burbank Middle School	315 Berry Road	Auditorium	Houston	77022
Calvert Elementary School	1925 Marvell Drive	Library	Houston	77032-2085
Houston Federation of Teachers	2704 Sutherland Street	Meeting Hall	Houston	77023-5399
Jensen Elementary School	3514 Tulip St	Gym	Pasadena	77504
The Rice School	7550 Seuss Drive	Main Office Hallway	Houston	77025-2271
Pine Forest Elementary School	19702 West Lake Houston Pkwy	Cafeteria	Humble	77346-2000
San Jacinto College Central Campus Library	8060 Spencer Highway	C-21.101 Library Grand Hall	Pasadena	77505-5999
Purple Sage Elementary School	6500 Purple Sage Road	Main Entry	Houston	77049-3800

COUNTYWIDE POLLING PLACE	ADDRESS	VOTING LOCATION	CITY	ZIP
Kenneth J Tice Elementary School	14120 Wallisville Road	Music Room 405	Houston	77049-4031
James H Law Elementary School	12401 South Coast Drive	Cafeteria	Houston	77047-2736
Paul Revere Middle School	10502 Briar Forest Drive	Main Entry	Houston	77042-2338
Hidden Hollow Elementary School	4104 Appalachian Trail	Cafeteria	Kingwood	77345-1099
Richard and Kitty Spence Elementary School	1300 Gears Road	Library	Houston	77067-4204
Betty Roberts Best Elementary School	10000 Centre Parkway	Cafeteria	Houston	77036-8200
Courtyard by Marriott West University	2929 Westpark Drive	Meeting Room	Houston	77005
Rice Stadium	2050 University		Houston	77005
Westland Baptist Church	1407 West Grand Parkway South	Gym	Katy	77494
Whispering Pines Elementary School	17321 Woodland Hills Drive	Cafeteria	Humble	77346-3001
Saint Pius the Tenth High School	811 West Donovan Street	Hutson Gym	Houston	77091-5643
Gloria B Sammons Elementary School	2301 Frick Road	Hallway near Common Area	Houston	77038-1701
B T Washington High School	119 East 39th Street	Community Room 148	Houston	77018-6545
Galena Park ISD Administration Building	14705 Woodforest Boulevard	Q109	Houston	77015-3231
Goodson Middle School	17333 Huffmeister Road	Gym	Cypress	77429-6403
Gross Elementary School	12583 S Gessner Road		Houston	77071
Knights of Columbus Hall Council 5077	5309 Oates Road	Ballroom	Houston	77013-2850
Felix L Baldree Building	13828 Corpus Christi Street	Large Assembly Room	Houston	77015-3912
Royalwood Elementary School	7715 Royalwood Drive	Cafeteria	Houston	77049-2314
Bayshore Elementary School	800 McCabe Road	Gymnasium	La Porte	77571-6717
Forest Bend Homeowners Association Inc	4300 Laura Leigh Lane	Big Room	Friendswood	77546
Belfort Church of Christ	6606 Belfort Street	Fellowship Hall	Houston	77087-6410
Deussen Park Senior Center	12303 Sonnier Street	Auditorium	Houston	77044-7208
Carverdale Park Community Center	9920 Porto Rico Road	Main MultiPurpose Room	Houston	77041-7536
Riceville Mount Olive Baptist Church	11539 South Gessner Road	Room 2	Houston	77071-2209
Eighth Church of Christ, Scientist	11976 Memorial Drive	Sunday School Room	Houston	77024
George H Gentry Junior High School	1919 East Archer Road	Auditorium	Baytown	77521-9310
Highlands Elementary School GCCISD	200 East Wallisville Road	Gym	Highlands	77562-3896
Humble Middle School	11207 Will Clayton Parkway	Cafeteria	Humble	77346-3005
University of Houston Student Center	4455 University Drive	Room 214 Space City	Houston	77004
Wheeler Avenue Baptist Church	3810 Ruth Street	Gymnasium	Houston	77004-2604
University of Houston Clear Lake	2700 Bay Area Boulevard	Garden Room	Houston	77058
Living Faith Baptist Church	4310 Holloway Drive	Living Faith Fellowship Hall	Houston	77047-1119
Clear Lake Church of the Nazarene	14310 Galveston Road	Activity Center	Webster	77598
Ashford Elementary School	1815 Shannon Valley Drive	Gym	Houston	77077-4901
Scenic Woods Regional Library	10677 Homestead Road	Meeting Room	Houston	77016
Bear Creek United Methodist Church	16000 Rippling Water Drive		Houston	77084
Calvary Hills Funeral Home	21723 Aldine Westfield Road	Chapel	Humble	77338
Church on the Rock	433 Barker Cypress Road	Principal Hallway	Houston	77094
Lakewood Park Community Center	8811 Feland Street	Multi-purpose Room	Houston	77028-2016
Robert L Frost Elementary School	5002 Almeda Genoa Road	Cafeteria	Houston	77048-4725
Westbury Baptist Church	10425 Hillcroft Street	Game Room in Family Life Center	Houston	77096-4798
Keller Middle School	1711 Magnolia Street	Gym 2 (wood)	Pasadena	77503

COUNTYWIDE POLLING PLACE	ADDRESS	VOTING LOCATION	CITY	ZIP
Salyards Middle School	21757 Fairfield Place Drive	Library	Cypress	77433-3196
John Knox Presbyterian Church	2525 Gessner Road	Education Building Classroom 11	Houston	77080
Little York Volunteer Fire Station 81	10410 Airline Drive	Admin Building	Houston	77037-1304
Pep Mueller County Park Clubhouse	14750 Henry Road	Meeting Room	Houston	77060-5625
North Shore Elementary School	14310 Duncannon Drive	1502L	Houston	77015-2514
Cedar Bayou Junior School	2610 Elvinta Street	Hallway Leading Into Auditorium	Baytown	77520-3826
Bay Area Community Center	5002 E NASA Parkway	Grand Assembly Room	Seabrook	77586
Stuchbery Elementary School	11210 Hughes Road	Gym	Houston	77089-4636
Beverly Hills Community Center	10201 Kingspoint Road	Main MultiPurpose Room	Houston	77075
Park View Intermediate School	3003 Dabney Drive	Gym	Pasadena	77502-5530
Deer Park Community Center	610 East San Augustine Street	Room 12	Deer Park	77536-0700
Woodcreek Middle School	14600 Woodson Park Drive	Cafeteria	Houston	77044-4492
Codwell Elementary School	5225 Tavenor Lane		Houston	77048-1739
Black Elementary School	160 Mill Stream Lane	Front Foyer	Houston	77060-4199
Housman Elementary School	6705 Housman Street	Gymnasium	Houston	77055-2221
Raindrop Turkish House	9301 West Bellfort Boulevard	Ballroom	Houston	77031
Sharpstown International School	8330 Triola Lane	Library	Houston	77036-6310
Winford Funerals	8514 Tybor Drive	Back Building	Houston	77074
Hicks Elementary School	8520 Hemlock Hill Dr	Cafeteria	Houston	77083
Mildred Rickard Landis Elementary School	10255 Spice Lane	Cafeteria	Houston	77072-5035
Jane Long Academy Middle School	6501 Bellaire Boulevard	Hallway	Houston	77074-6428
Burnett Bayland Community Center	6000 Chimney Rock Drive	Gymnasium	Houston	77081-4001
Pilgrim Academy	6302 Skyline Drive	Library	Houston	77057-6902
Piney Point Elementary School	8921 Pagewood Lane	Gym	Houston	77063-5543
Hampton Inn Galleria	4500 Post Oak Parkway	Uptown Room	Houston	77027-3419
T H Rogers School	5840 San Felipe Street		Houston	77057
Tanglewood Middle School	5215 San Felipe Street	Competition Gym	Houston	77056
Nottingham Elementary School	570 Nottingham Oaks Trail	Gymnasium	Houston	77079-6399
SBISD Technology Training Center	14330 Memorial Drive	Commons Area	Houston	77079-6704
Memorial Middle School	12550 Vindon Drive	New Gymnasium	Houston	77024-4130
Bunker Hill Elementary School	11950 Taylorcrest Road	Cafeteria	Houston	77024-4399
Spring Branch Middle School	1000 Piney Point Road	Auditorium	Houston	77024-2796
Saint Marys Episcopal Church	15415 North Eldridge Parkway	Room 109	Cypress	77429-2005
Spring Woods Middle School	9810 Neuens Road	ISS Room 930	Houston	77080-6498
Northbrook Senior High School	1 Raider Circle South	Auditorium	Houston	77080-3995
Eagle Spring Elementary School	12500 Will Clayton Parkway	Cafeteria	Humble	77346-3006
Black Middle School	1575 Chantilly Lane	Library	Houston	77018-4150
Josie Ruth Smith Academy	5815 West Little York Road	Library	Houston	77091-1199
Kinsmen Lutheran Church	12100 Champion Forest Drive	Gym	Houston	77066
Zwink Elementary School	22200 Frassati Way Drive	Library	Spring	77389-1417
Westbury Senior High School	11911 Chimney Rock Road	Front Lobby	Houston	77035
Beebe Tabernacle Christian Methodist Episcopal	7210 Langley Road	Fellowship Hall West Wing	Houston	77016-2724

COUNTYWIDE POLLING PLACE	ADDRESS	VOTING LOCATION	CITY	ZIP
Restoration Square Full Gospel Baptist Cathedral	5110 Crane Street	Fellowship Hall	Houston	77026-3908
Stuart Career Tech High School	300 YMCA Drive		Baytown	77520
The Power Center	12401 South Post Oak Road	Green Room	Houston	77045-2020
Kingwood Community Center	4102 Rustic Woods Drive	Auditorium	Kingwood	77345-1350
North Channel Branch Library	15741 Wallisville Road	Meeting Room	Houston	77049-4607
Kate Bell Elementary School	12323 Shaftsbury Drive	PE Room	Houston	77031-3123
Korean Central Presbyterian Church of Houston	14311 Park Row Drive	Cafeteria	Houston	77084-5695
Ponderosa Elementary School	17202 Butte Creek Road	Library	Houston	77090-2332
Church of Christ on Bammel Road	2700 Cypress Creek Parkway	Kaleo Building	Houston	77068-3299
First New Hope Bible Church	5400 West Mount Houston Road	Fellowship Hall	Houston	77088-1271
Northcliffe Manor Community Center	12026 West Marsham Circle	Community Center	Houston	77066-4439
Kingwood High School	2701 Kingwood Drive	Commons	Kingwood	77339
Bonnette Junior High	5010 West Pasadena Boulevard	Gym	Deer Park	77536
Lomax Junior High School	9801 North Avenue L	Gymnasium	La Porte	77571
Residence Garage	2347 Underwood Street	Garage	Houston	77030-3627
Clear Lake City Elementary School	1707 Fairwind	Gym	Houston	77062
Clear Brook High School	4607 FM 2351	Gym 3	Friendswood	77546-2823
SJC South Campus Fine Arts Center Building 15	13735 Beamer Road Entrance B	Auditorium	Houston	77089-6009
Frazier Elementary School PISD	10503 Hughes Road	Gym	Houston	77089-4530
Ehrhardt Elementary School	6603 Rosebrook Lane	Science Room	Spring	77379
Saint Timothy Lutheran Church	14225 Hargrave Road	Adult Education Building	Houston	77070
Barwood Home Owners Clubhouse	13003 Aste Lane	Clubroom	Houston	77065-2226
CyFair ISD Science Resource Center	11206 Telge Rd.	Portable Building	Cypress	77429
Roth Elementary School	21623 Castlemont Lane	Gym	Spring	77388-3860
Nottingham Park Building	926 Country Place Drive	Meeting Room	Houston	77079
Northpointe Intermediate School	11855 Northpointe Boulevard		Tomball	77377
Lakewood United Methodist Church	11330 Louetta Road	Asbury Hall	Houston	77070-1358
HCC Alief Center	13803 Bissonnet St	Room 157	Houston	77083
India House	8888 West Bellfort Street	Room 146	Houston	77031-2406
Valley West Elementary School	10707 South Gessner Road		Houston	77071
Mandarin Immersion Magnet School	5445 West Alabama Street	Library	Houston	77056
Klenk Elementary School	6111 Bourgeois Road	Room 104	Houston	77066-3903
Hill Intermediate School	2625 West Mount Houston Road	Music Room	Houston	77038-3434
Ramona Bang Elementary School	8900 Rio Grande Drive	GYM	Houston	77064-7137
Frazier Elementary School CFISD	8300 Little River Road	Cafeteria Room 1	Houston	77064-7904
New Beulah E Johnson Elementary School	13901 Homestead Road	Room 733	Humble	77396
Northwest Church of Christ	6720 West Tidwell Road	Fellowship Center	Houston	77092-1436
Grace Presbyterian Church	10221 Ella Lee Lane	Massey Tucker Hall ABC	Houston	77042-2999
Lemm Elementary School	19034 Joan Leigh Drive	Cafeteria	Spring	77388-5255
Mount Sinai Baptist Church Family Life Center	902 West 8th Street	Gym	Houston	77007-1408
French Elementary School	5802 West Rayford Road	PLC Room	Spring	77389-2981
Country Village Clubhouse	12042 Riverview Drive	Main Club House room	Houston	77077-3036
Wainwright Elementary School	5330 Milwee Street	Cafeteria	Houston	77092-6655

COUNTYWIDE POLLING PLACE	ADDRESS	VOTING LOCATION	CITY	ZIP
Fondren Park Community Building	11802 Mclain Boulevard	Meeting Room	Missouri City	77071-3334
Margaret Collins Elementary School	9829 Town Park Drive	Cafeteria	Houston	77036-2315
Chancellor Elementary School	4350 Boone Road	Cafeteria	Houston	77072-1999
World Theater	1012 S Mason Road	Auditorium	Katy	77450
Ray K Daily Elementary School	12909 Briar Forest Dr		Houston	77077
Woodard Elementary School	17501 Cypress North Houston	Music Room	Cypress	77433-5246
Chimney Hill Community Center	13720 Smokey Trail Drive	Main Room	Houston	77041
Huntwick Forest Clubhouse Recreational Facility	5300 Coral Gables Drive	FORMAL AND INFORMAL ROOM	Houston	77069-3306
Strack Intermediate School	18027 South Kuykendahl Road	Room 114	Spring	77379-8199
Brill Elementary School	9102 Herts Road	Gym	Spring	77379-6772
Lieder Elementary School	17003 Kieth Harrow Boulevard	Music Room	Houston	77084
Emmott Elementary School	11750 Steepleway Boulevard	Gym	Houston	77065-4366
HCPL Northwest Library	11355 Regency Green Drive	Meeting Room	Cypress	77429-4799
Eickenroht Elementary School	15252 Grand Point Road	Stage	Houston	77090-6329
Cardiff Junior High	3900 Dayflower Drive	LGI Room 1143D	Katy	77449
Saint Peters United Methodist Church	20775 Kingsland Boulevard	Lott Fellowship Hall	Katy	77450-2705
Iglesia Bautista Redencion	16155 Aspenglenn Drive		Houston	77084-3545
Petrosky Elementary School	6703 Winkleman Road	Cafeteria	Houston	77083-2499
Milne Elementary School	7800 Portal Drive	Gym	Houston	77071-1700
Raul Yzaguirre School for Success Tejano Center Building B	2950 Broadway Boulevard	Tejano Center for Community Concerns Board Room	Houston	77017-1794
John Phelps Courthouse	101 South Richey Street	Training Room	Pasadena	77506
Crosby Volunteer Fire Station No 1	2502 Highway 90	East Engine Bay	Crosby	77532
James Bowie Elementary School	2200 Clayton Drive	Auditorium	Baytown	77520-3643
Parkgate Community Church	3715 Preston Avenue	Kix Building	Pasadena	77505-2012
Laura Welch Bush Elementary School	9100 Blackhawk Boulevard	Gym	Houston	77075-2250
Weber Elementary School	11955 Blackhawk Boulevard	Gym	Houston	77089
Alice McKean Young Neighborhood Library	5107 Griggs Road	Meeting Room	Houston	77021
Spring Chateau	4010 FM 2920	Madison Square Room	Spring	77388-3229
Judson Robinson Junior Community Center	2020 Hermann Drive	Gym	Houston	77004-7322
The Crossing Community Church	3225 West Orem Drive	Crossing Life Center	Houston	77045-4603
Herrera Elementary School	525 Bennington Street	Gym	Houston	77022-4911
Ross Elementary School	2819 Bay Street	Parents Room	Houston	77026-3203
Harris County Scarsdale Annex	10851 Scarsdale Boulevard	Room D-110	Houston	77089
Riverwood Middle School	2910 High Valley Drive	Cafeteria	Kingwood	77345-1852
Harris County MUD 81 Building	805 Hidden Canyon Road	Great Room	Katy	77450-3723
Old Windfern High School	12630 Windfern Rd		Houston	77064
Link Elementary School	2815 Ridge Hollow Drive	Gym	Houston	77067-1939
The Abiding Word Lutheran Church and School	17123 Red Oak Drive	Gym	Houston	77090-2600
Hassler Elementary School	9325 Lochlea Ridge Drive	Science Room	Spring	77379-3647
Northampton MUD Community Center	6012 Root Road	Main Room	Spring	77389-3779
Julia W Kahla Middle School	16212 West Little York Road	Front Foyer	Houston	77084-6509
Braeswood Assembly of God	10611 Fondren Road	Foyer	Houston	77096-5497

COUNTYWIDE POLLING PLACE	ADDRESS	VOTING LOCATION	CITY	ZIP
Marian Park Community Center	11101 South Gessner Road	Community Center	Houston	77071
Cummings Elementary School	10455 South Kirkwood Road	Cafeteria	Houston	77099-5018
Martin Elementary School	11718 Hendon Lane	Cafeteria	Houston	77072-3416
Elsik Senior High school	12601 High Star Drive	Cafeteria	Houston	77082
HCC Alief Hayes Campus Building C	2811 Hayes Road	West Houston Institute	Houston	77042-3340
Scroggins Elementary School	400 Boyles Street	Cafeteria	Houston	77020-5242
City of La Porte City Hall	604 West Fairmont Parkway	Council Chambers	La Porte	77571-6275
HC Public Library Kingwood Branch	4400 Bens View Lane	Meeting Room	Kingwood	77339-3774
South Union Church of Christ	7427 Ardmore Street	Classrooms 204 and 205	Houston	77054-4201
Horn Elementary School	10734 Bissonnet Street	Cafeteria	Houston	77099
Sneed Elementary School	9855 Pagewood Lane	Cafeteria	Houston	77042-5523
Vietnamese Community Center	7100 Clarewood Drive	Main Hall	Houston	77036-4402
J F Ward Elementary School	1440 Bouldercrest Drive	Gym	Houston	77062-2247
Pin Oak Middle School	4601 Glenmont Drive	Library	Bellaire	77401-2328
Worsham Elementary School	3007 Hartwick Road	Library	Houston	77093
Masjid El Farooq	1207 Conrad Sauer		Houston	77043
Greater New Testament Church	7409 Calhoun Road	Class Room	Houston	77033
Klein Multipurpose Center	7500 FM 2920	Room 402	Spring	77379-2204
Saint Pauls Missionary Baptist Church	2516 Paul Quinn Street	Fellowship Hall	Houston	77091-4712
Valley Oaks Elementary School	8390 Westview Drive	Library	Houston	77055-6738
Candlelight Park Community Center	1520 Candlelight Lane	Gym	Houston	77018-1852
Sendero de la Cruz	513 West Rittenhouse Road	Sanctuary	Houston	77091-2404
Bethany Baptist Church Fellowship Hall	7304 Homestead Road	Fellowship Hall	Houston	77028-3027
Hobart Taylor Park Community Center	8100 Kenton Street	Main MultiPurpose Room	Houston	77028-4632
North Forest High School	10726 Mesa Drive	Commons Area	Houston	77078-1401
Anderson Elementary School	6218 Lynngate Drive	Gym	Spring	77373-7356
Teague Middle School	21700 Rayford Road	Front Room	Humble	77338-1027
Winship Elementary School	2175 Spring Creek Drive	Cafeteria	Spring	77373-6199
New Westlake Volunteer Fire Department Station	19636 Saums Road	Meeting Room	Houston	77084-4732
Westfield Volunteer Fire Station 2	11255 Bentley Street	Bay 1	Houston	77093-2752
Kaiser Elementary School	13430 Bammel North Houston Rd	Gym	Houston	77066-2924
Saint Matthews Catholic Church	9915 Hollister Drive	Auditorium	Houston	77040-1702
Eisenhower Senior High School	7922 Antoine Drive	Library	Houston	77088-4398
Thomas Gray Elementary School	700 West Road		Houston	77038
Hopper Middle School	7811 Fry Road	Orchestra Room 1850	Cypress	77433-3284
Humble ISD Collaboration Center	10203 Birchridge Drive	Rooms 101 and 102	Humble	77346
Rees Elementary School	16305 Kensley Drive	Cafeteria	Houston	77082-2847
Doerre Intermediate School	18218 Theiss Mail Route Road	Front Foyer	Spring	77379-6239
First Christian Church	22101 Morton Ranch Road	Fellowship Hall	Katy	77449
B H Hamblen Elementary School	1019 Dell Dale Street	Staff Room	Channelvie w	77530-2409
Key Middle School	4000 Kelley Street	Auditorium	Houston	77026-1534

COUNTYWIDE POLLING PLACE	ADDRESS	VOTING LOCATION	CITY	ZIP
Rolling Fork Club	9110 Rodney Ray Boulevard	Clubhouse	Houston	77040-1525
Hollibrook Elementary School	3602 Hollister Street	Library	Houston	77080-1899
Shadydale Elementary School	5905 Tidwell Road	Main Lobby	Houston	77016-4745
Creekwood Middle School	3603 West Lake Houston Parkway	Cafeteria	Kingwood	77339-5216
New Destiny Praise and Worship Center	4170 West Greens Road	Main Room Worship	Houston	77066-4850
Beneke Elementary School	3840 Briarchase Drive	Gym	Houston	77014-2755
Wells Middle School Auxiliary Gym	4033 Gladeridge Drive	Gym	Houston	77068-2399
Christ Covenant Church	17000 Longenbaugh Drive	Fellowship Hall	Houston	77095-1717
Jowell Elementary School	6355 Greenhouse Road	Gym	Katy	77449-4382
Morton Ranch High School	21000 Franz Road	PAC Lobby	Katy	77449-5729
HCPL Maud Smith Marks Branch Library	1815 Westgreen Boulevard	Meeting Room	Katy	77450-5370
Hastings Senior High School	4410 Cook Road	Cafeteria	Houston	77072-1105
Katherine Tyra Branch Library	16719 Clay Road	Meeting Room	Houston	77084
Ronnie Truitt Middle School	6600 Addicks Satsuma Road	Auxiliary 530	Houston	77084-1520
Saint Dunstons Episcopal Church Parish Hall	14301 Stuebner Airline Road	Parish Hall	Houston	77069-3529
Lakeland Activity Center	16902 Bridgeland Landing	Sandpiper and Crane Rooms	Cypress	77433
Ashford United Methodist Church	2201 South Dairy Ashford Road	Fellowship Hall	Houston	77077
Christ the Servant Lutheran Church	2400 Wilcrest Drive	Fellowship Hall	Houston	77042-2736
Douglas Smith Elementary School	11300 Stancliff Road	Cafeteria	Houston	77099-4298
Willie B Ermel Elementary School	7103 Woodsman Trail	Library	Houston	77040-1839
Tom Bass Park Community Center Section Three	15108 Cullen Boulevard	Auditorium	Houston	77047-6714
HCPL Barbara Bush Branch	6817 Cypresswood Drive	Elliot Room	Spring	77379-7705
John P McGovern Texas Medical Center Commons	6550 Bertner Avenue	2nd Floor Food Court	Houston	77030
Haude Elementary School	3111 Louetta Road	Gym	Spring	77388-4610
Kingwood Park High School Performing Arts Center	4015 Woodland Hills Drive	PAC Foyer	Kingwood	77339-0904
Cypress Point Baptist Church	21 Blue Lake Drive	Fellowship Hall	Huffman	77336
William Booth Garden Apartments	808 Frawley Street	Activity Room	Houston	77009-3353
Kingdom Builders Center	6011 West Orem Drive	Great Room	Houston	77085
Katy City Hall(Katy Civic Center)	901 Avenue C	Council Chambers	Katy	77493-2403
Cypress Fairbanks Exhibit Center	11206 Telge Road	Meeting Room	Cypress	77429-3398
Thomas M Danish Elementary School	11850 Fallbrook Drive	Main Hallway	Houston	77065-3508
Owens Elementary School	7939 Jackrabbit Road	Atrium	Houston	77095-2901
Tips Elementary School	5611 Queenston Boulevard	Gym	Houston	77084-6431
Barbara Bush Elementary School	13800 Westerloch Dr		Houston	77077
Southwest Community Christian Center	14880 Bellaire Boulevard		Houston	77083
Mahanay Elementary School	13215 High Star Drive	Cafeteria	Houston	77083-1905
Theiss Elementary School	17510 Theiss Mail Route Road	Cafeteria	Klein	77379-4615
Deerfield Village Recreation Center	4045 Deerfield Village Drive	Clubhouse	Houston	77084-3204
Holmsley Elementary School	7315 Hudson Oaks Drive	Atrium	Houston	77095-1149
El Franco Lee Community Center	9500 Hall Road	Auditorium	Houston	77089
Greater New Grove Christian Worship Center Church	7518 E Mount Houston Road	Sacntuary	Houston	77050

COUNTYWIDE POLLING PLACE	ADDRESS	VOTING LOCATION	CITY	ZIP
Oaks Elementary School	5858 Upper Lake Drive	Gym	Humble	77346-1966
Lake Houston Church of Christ	8003 Farmingham Road	Fellowship Hall	Humble	77346-2249
Thompson Elementary School	12470 Walters Road	Gym	Houston	77014-2422
Windfern Forest Utility Building	14410 Mauna Loa Lane	Clubhouse	Houston	77040-1405
Fairmont Elementary School	4315 Heathfield Drive	GYM	Pasadena	77505-4242
Waltrip High School	1900 West 34th Street	Computer Room 1203P	Houston	77018-6186
Oleson Elementary School	12345 Vickery Street	Library	Houston	77039-3699
Heritage Elementary School	4301 East Boulevard	Gymnasium	Deer Park	77536-5646
Charterwood MUD Administration Activity Building	16444 Cutten Road	Big Room	Houston	77070
Church of Christ in Champions	13902 Cutten Road	Family Center	Houston	77069-2299
Deerwood Elementary School	2920 Forest Garden Drive	Cafeteria	Kingwood	77345-1409
Cypress Fairbanks Funeral Home	9926 Jones Road	Library	Houston	77065
Klein Oak High School	22603 Northcrest Drive	Auditorium Lobby	Spring	77389-4451
Jimmy Burke Activity Building	500 West 13th Street	Front and Back	Deer Park	77536-3172
Oak Forest Elementary School	6400 Kingwood Glen Drive	Cafeteria	Humble	77346-2039
El Mesias United Methodist Church	406 East Rittenhouse Street	Cafeteria	Houston	77076
Harvey Turner Elementary School	4333 Lily Street	Gym	Pasadena	77505-3735
Rizzuto Elementary School	3201 Farrington Street	Cafeteria	La Porte	77571
Ulrich Intermediate School	10103 Spring Cypress Road	Library	Houston	77070-6417
Tracy Gee Community Center	3599 Westcenter Drive	Auditorium	Houston	77042
Charles B Cook Middle School	9111 Wheatland Drive	Rehersal Room 530	Houston	77064-7044
Saint John Lutheran Church and School	15235 Spring Cypress Road	Gym	Cypress	77429
Korean Christian Church of Houston	10410 Clay Road	Social Room	Houston	77041-8752
Londonderry Clubhouse	8331 London Way Drive	Main Area	Spring	77389-3363
Royce Black Elementary School	14155 Grant Road	Gym	Cypress	77429-1398
Captain Inn and Suites Seabrook Kemah	2901 Nasa Parkway	Meeting Room	Seabrook	77586-3216
Kingsdale Recreation Center	2218 Kingsdale Street	Main Room	Deer Park	77536-5828
Golden Acres Elementary School	5232 Sycamore Avenue	Gym	Pasadena	77503-3950
Shotwell Middle School	6515 Trail Valley Way	Mini Gym	Houston	77086-2024
Conley Elementary School	3345 West Greens Road	LMC Room	Houston	77066-4920
Hope Christian Reformed Church	770 Pineloch Drive	Gym	Houston	77062-2548
First Baptist Church Huffman Youth Center	25259 F M 2100 Road	Youth Center	Huffman	77336-4103
G. W. Robinson Elementary School	451 Kirby Road	Gymnasium	El Lago	77586
New Heart Church of God	14702 Lee Road	Fellowship Hall	Humble	77396
Budewig Intermediate School	12570 Richmond Avenue	Cafeteria	Houston	77082-2486
Trini Mendenhall Community Center	1414 Wirt Road	Auditorium	Houston	77055-4917
Westside High School	14201 Briar Forest Drive	Library	Houston	77077-1806
Sandra Bales Walker Elementary School	6424 Settlers Village Drive	Gym	Katy	77449-6503
Houston Airports Building 510	11602 Aerospace Avenue	Front Lobby	Houston	77034-5630
Jennie Reid Elementary School	10001 West Fairmont Parkway	Cafeteria	LaPorte	77571-2904
Lewis Elementary School	3230 Spears Road	Cafeteria	Houston	77067-5214



COUNTYWIDE POLLING PLACE	ADDRESS	VOTING LOCATION	CITY	ZIP
North Pointe Elementary School	3200 Almond Creek Drive	Gymnasium	Houston	77059-2812
Schochler Elementary School	910 Deerpass Drive	Room 605	Channelview	77530
Williamsburg Settlement Clubhouse	1602 Hoyt Lane	Big Room	Katy	77449
Brookwood Elementary School	16850 Middlebrook Drive	Gym	Houston	77059-4700
Mount Moriah Missionary Baptist Church	15500 Vandalia Way	Fellowship Hall	Houston	77053-2128
Eiland Elementary School	6700 North Klein Circle Drive	Room 112	Houston	77088-1500
North Shore Middle School	120 Castlegory Road	Multipurpose Room	Houston	77015-1669
Salem Lutheran Church Fellowship Hall	22601 Lutheran Church Road	Salem Lutheran Hilltop	Tomball	77377-3716
Shadowbriar Elementary School	2650 Shadowbriar Drive	Multipurpose Room	Houston	77077-6000
Lone Star College North Harris	2700 WW Thorne Drive	YMCA Building	Houston	77073
The Forum at Memorial Woods	777 North Post Oak Road	Multi-Purpose	Houston	77024
Harris County Annex 57	19818 Franz Road	East side of Building	Katy	77449-3419
Whitcomb Elementary School	900 Reseda Drive	Cafeteria	Houston	77062
Juergens Hall Community Center	26026 Hempstead Highway	Dance Hall	Cypress	77429-7321
Holiday Inn Houston Intercontinental Airport Hotel	15222 John F Kennedy Boulevard	Trinity Ballrooms 1 and 2	Houston	77032-2306
Heritage Park Baptist Church	2732 FM 528 Road	Fellowship Hall and Chapel	Webster	77598-4703
Clear Lake Intermediate School	15545 El Camino Real	Commons Area	Houston	77062-5794
Clear Lake Islamic Center	17511 El Camino Real	Community Hall	Houston	77058
Dueitt Middle School	1 Eagle Crossing	Gym	Spring	77373-7535
West Memorial Junior School	22311 Provincial Boulevard	Competition Gym	Katy	77450-1621
Carol Teague Elementary School	4200 Crenshaw Road	Cafeteria	Pasadena	77504-3614
Big Stone Lodge	709 Riley Fuzzel Road	Community Center	Spring	77373
Bethels Place Community Empowerment Center	12660 Sandpiper Drive	Auditorium	Houston	77035-5382
Genoa Staff Development Center	12900 Almeda Genoa Road	Main Room	Houston	77034-4636
AW Jones EC PK Center	8003 Forest Point Drive	Gym	Humble	77338-1894
Spring ISD Child Nutrition and Training Center	15330 Kuykendahl Road	Training Theater	Houston	77014-1308
Shadow Forest Elementary School	2300 Mills Branch Drive	Cafeteria	Kingwood	77345-2100
Gleason Elementary School	9203 Willowbridge Park Boulevard	Art Room	Houston	77064-6304
Willow Creek Elementary School in Humble ISD	2002 Willow Terrace Drive	Cafeteria	Humble	77345-1785
South Belt Elementary School	1801 Riverstone Ranch Road	Gym	Houston	77089-5724
Timbers Elementary School	6910 Lonesome Woods Trail	Cafeteria	Humble	77346-5016
Heflin Elementary School	3303 Synott Road	Cafeteria	Houston	77082-4926
Grace Life Baptist Church	13515 Huffmeister Road	Fellowship Hall	Cypress	77429
ISGH Bear Creek Community Center	17250 Coventry Park Drive	Community Center	Houston	77084
Liestman Elementary School	7610 Synott Road	Cafeteria	Houston	77083-5199
Lake Houston Church of the Nazarene	5616 FM 1960 Road East	Kids Worship Room	Humble	77346-2737
Hardy Street Senior Citizens Center	11901 West Hardy Road	Auditorium	Houston	77076-1220
Notre Dame Catholic Church Parish Hall	7720 Boone Road	Community Center	Houston	77072-3595
Westbrook Intermediate School	302 West El Dorado Boulevard	Large Gym	Friendswood	77546-1724
Hosanna Lutheran Church	16526 Ella Blvd	Fellowship Hall	Houston	77090
Fellowship of Enlightenment Church	9005 Wayside Drive	Kennedy Hall	Houston	77028
Legacy Stadium	1830 Katyland Drive		Katy	77493
Gardens Elementary School	1107 Harris Avenue	Gym	Pasadena	77506

COUNTYWIDE POLLING PLACE	ADDRESS	VOTING LOCATION	CITY	ZIP
Masjid AlSalam	16700 Old Louetta Road		Spring	77379
Copperfield Church	8350 Highway 6 North	Room 300	Houston	77095-2002
Richard and Meg Weekley Community Center	8440 Greenhouse Road	Room 300	Cypress	77433-5135
1st Baptist Church North Houston	4422 Lauder Road	Gym	Houston	77039-3599
Cleveland Ripley Neighborhood Center	720 Fairmont Parkway	Gym	Pasadena	77504
Harvest Time Church Community Center	17770 Imperial Valley Drive	Gym	Houston	77060-6100
Harris County Mud 71 Administration Building	21437 Clay Road		Katy	77449
Garden Villa Park Community Center	6720 South Haywood Drive	Main MultiPurpose Room	Houston	77061-1514
Labay Middle School	15435 Willow River Drive		Houston	77095
Berry Center of Northwest Houston	8877 Barker Cypress Road	Cypress Room	Houston	77433
Cypress Crossing Christian Center	15751 Cypress Rosehill Road	Sanctuary and Lobby	Cypress	77429-7812
Sunset Shadows Apartments Clubhouse	9850 Meadowglen Lane	Business Center	Houston	77042-4303
Toyota Center	1510 Polk St	VIP A and B	Houston	77002
Houston Food Bank	535 Portwall St	Community Room	Houston	77029
T H McDonald Junior High School	3635 Lakes of Bridgewater Drive	Café/Gym Hallway	Katy	77449-3865
Holmquist Elementary School	15040 Westpark Drive	Cafeteria	Houston	77082-3900
Spillane Middle School	13403 Woods-Spillane Boulevard	Gym	Cypress	77429
Harris County Cultural Arts Center	13334 Wallisville Road		Houston	77044
Northshore Friends Church	1013 Maxey Road	Sanctuary	Houston	77015-4809
Greater Saint Matthew Church Southeast Campus	7701 Jutland		Houston	77033
Matzke Elementary School	10002 Mills Road		Houston	77070
Green Valley Elementary School	13350 Woodforest Boulevard	Hallway by Office	Houston	77015-2825
Fallbrook Church	12512 Walters Road	Brooks Sports Gym	Houston	77014
Hamilton Middle School	12330 Kluge Road	Gym	Cypress	77429
Al Noor Society of Houston	6443 Prestwood Drive		Houston	77081
The Light of the World Christian Fellowship	16161 Old Humble Road	Auditorium	Humble	77396-3851
Cypresswood Elementary School	6901 Cypresswood Point Avenue	Music Room	Humble	77338-1389
Burnett Elementary School	11825 Teaneck Drive	Gym	Houston	77089-6120
Meador Elementary School	10701 Seaford Dr	Gym	Houston	77089
Park Lakes Elementary School	4400 Wilson Road	Cafeteria	Humble	77396-2497
Lone Star College Victory Center	4141 Victory Drive	Room 102	Houston	77088
James DeAnda Elementary School	7980 Alameda Genoa Road	Music Room 111	Houston	77075-2006
Marriott Houston South at Hobby Airport	9100 Gulf Freeway	Pasadena Room	Houston	77017
Dove Meadows HOA Clubhouse	3331 Vandyke Drive	Meeting Room	Spring	77388
Kuehnle Elementary School	5510 Winding Ridge Drive	Gym	Spring	77379-8899
Tuffly Park Community Center	3200 Russell Street	Multi-purpose Room	Houston	77026
Nitsch Elementary School	4702 West Mount Houston Road	Gym	Houston	77088-3053
Sunnyside Multi Service Center	9314 Cullen Boulevard	Auditorium 189	Houston	77051
Blanson CTE High School	311 West Road		Houston	77038
McDougle Elementary School	10410 Kansack Lane	Gym	Houston	77086
Fairfield Inn and Suites Houston NW Willowbrook	10825 North Gessner	Fairfield Ranch Meeting room	Houston	77064
Cypresswood Community Association Building	3705 Cypresswood Drive	Main Room	Spring	77388-5700
Postma Elementary School	18425 West Road	Gym	Cypress	77433-2375
Thornton Middle School	19802 Kieth Harrow Boulevard		Katy	77449-4885
Frank Elementary School	9225 Crescent Clover Drive	Gym	Spring	77379-8590
McFee Elementary School	19315 Plantation Cove Lane	Room 208	Katy	77449-4842
Carolee Booker Elementary School	22352 Imperial Valley Drive	Gym	Houston	77073-1101
Atascocita Middle School	18810 West Lake Houston Pkwy	Cafeteria	Humble	77346-3186

COUNTYWIDE POLLING PLACE	ADDRESS	VOTING LOCATION	CITY	ZIP
River Pines Elementary School	2400 Cold River Drive	Cafeteria	Humble	77396-4290
County Attorney Conference Center	1019 Congress Avenue	Conference Room	Houston	77002
Greater Saint Matthew Church Southwest Campus	14919 South Main		Houston	77035
Poe Elementary School	5100 Hazard Street	Front Hallway	Houston	77098-5330
Emanu El	1500 Sunset Boulevard	Feld Hall	Houston	77005
Northgate Crossing Elementary School	23437 Northgate Crossing Blvd	Gym	Spring	77373-5687
Autumn Creek Baptist Church	6735 Barker Cypress Road	Youth Hall	Houston	77084-1056
Kingsland Baptist Church	20555 Kingsland Boulevard	Chapel	Katy	77450
Resurrection Metropolitan Community Church	2025 West 11th Street	Activities Building	Houston	77008-6320
Lone Star College Creekside	8747 West New Harmony Trail	Room 116	Tomball	77375
Bernshausen Elementary School	11116 Mahaffey Road	Room 911	Tomball	77375-6908
Pope Elementary School	19019 North Bridgeland Lake Pkwy	Art Room	Cypress	77433-3468
Aldine Middle School	14908 Aldine Westfield Road	Auditorium	Houston	77032-3097
HCC North Forest Campus	6010 Little York Road	Community Room	Houston	77016
Freeman Branch Library	16616 Diana Lane	Meeting Room	Houston	77062
Mission Bend Islamic Center	6233 Tres Lagunas	Basketball Court	Houston	77083
East Harris County Activity Center	7340 Spencer Highway	Big Room	Pasadena	77505
Saint Paul A M E Church	1554 Gears Road	Gym	Houston	77067-4104
Sierra Meadows Apartments	9835 North Sam Houston Pkwy E	Clubhouse Leasing	Humble	77396-4637
Lakeshore Elementary School	13333 Breakwater Path Drive	Cafeteria/Gym	Houston	77044-1377
The Grand Tuscany Hotel	12801 Northwest Freeway	The Plaza	Houston	77040
Journey of Faith UMC	130 Atascocita Road	Journey Room	Humble	77396
MultiCultural Center	951 Tristar Drive	Banquet Halls	Webster	77598
Spring Branch Elementary School	1700 Campbell Road	Gymnasium	Houston	77080-7404
Sheldon Elementary School	17203 Hall Shepperd Road	Library	Houston	77049-1049
Atascocita Branch Library	19520 Pinehurst Trail Drive	Meeting Room	Humble	77346
Wortham Village Clubhouse	10911 Wortham Boulevard	Clubhouse	Houston	77065
Prairie View A&M University Northwest	9449 Grant Road	Room 107	Houston	77070
Mata Intermediate	9225 South Dairy Ashford Street	Cafeteria	Houston	77099
Victory Houston	809 West Road	Large Worship Area	Houston	77038
Crosby Community Center	409 Hare Road	Large Assembly Room	Crosby	77532
Acres Homes Multi Service Center	6719 West Montgomery Road	Auditorium	Houston	77091
Moody Park Community Center	3725 Fulton Street	Gym	Houston	77009
James Madison High School	13719 White Heather Drive		Houston	77045
Dekaney High School	22351 Imperial Valley Drive	Gym	Houston	77073
Faithbridge Church	18000 Stuebner Airline Drive	B171 - Center Court West	Spring	77379
Alief Regional Library	7979 South Kirkwood Road		Houston	77072
Arya Samaj Greater Houston	14375 Schiller Road	Library & Reception Area	Houston	77082
Judy Bush Elementary School	9730 Stroud Drive	Cafeteria	Houston	77036-5105
Mayde Creek Junior High School	2700 Greenhouse Road	LGI Room	Houston	77084-4498

\*Tất cả Các Địa Điểm Bỏ Phiếu có thể thay đổi cho đến Ngày Bầu Cử.

## PHỤ LỤC B

### ĐỊA ĐIỂM, VÀ NGÀY GIỜ BỎ PHIẾU SỚM

<b>Giờ Mở Cửa Bầu Cử Sớm</b>		
<b>Ngày Trong Tuần</b>	<b>Ngày Tháng</b>	<b>Giờ Mở Cửa</b>
Thứ Hai - Thứ Bảy	Ngày 18 - 23 Tháng 10	7:00 sáng - 7:00 tối
Chủ Nhật	Ngày 24 Tháng 10	12:00 trưa - 7:00 tối
Thứ Hai - Thứ Tư	Ngày 25 - 27 Tháng 10	7:00 sáng - 7:00 tối
Thứ Năm	Ngày 28 Tháng 10	7:00 sáng - 10:00 tối (vài địa điểm sẽ mở cửa 24 giờ)
Thứ Sáu	Ngày 29 Tháng 10	7:00 sáng - 7:00 tối

COUNTYWIDE POLLING PLACE	ADDRESS	VOTING LOCATION	CITY	ZIP
Prairie View A&M University Northwest	9449 Grant Road	Room 107	Houston	77070
East Harris County Activity Center	7340 Spencer Highway	Big Room	Pasadena	77505
John P McGovern Texas Medical Center Commons	6550 Bertner Avenue	2nd Floor Food Court	Houston	77030
Tracy Gee Community Center	3599 Westcenter Drive	Auditorium	Houston	77042
Kashmere MultiService Center	4802 Lockwood Drive	Auditorium	Houston	77026-2941
County Attorney Conference Center	1019 Congress Avenue	Conference Room	Houston	77002
HCPL Barbara Bush Branch	6817 Cypresswood Drive	Elliot Room	Spring	77379-7705
Fairfield Inn and Suites Houston NW Willowbrook	10825 North Gessner	Fairfield Ranch Meeting room	Houston	77064
Masjid ALSalam	16700 Old Louetta Road		Spring	77379
Victory Houston	809 West Road	Event Center	Houston	77038
Kingwood Community Center	4102 Rustic Woods Drive	Auditorium	Kingwood	77345-1350
J D Walker Community Center	7613 Wade Road	Large MultiPurpose Room	Baytown	77521-8338
La Porte Recreation and Fitness Center	1322 South Broadway	Senior Center	La Porte	77571
San Jacinto Community Center	604 Highland Woods Drive	Meeting Room	Highlands	77562-4546
Crosby Community Center	409 Hare Road	Large Assembly Room	Crosby	77532
Clear Creek ISD Central Support Facility	2145 West Nasa Boulevard		Webster	77598
El Franco Lee Community Center	9500 Hall Road	Auditorium	Houston	77089
Clear Lake Islamic Center	17511 El Camino Real	Community Hall	Houston	77058
MultiCultural Center	951 Tristar Drive	Right Lobby	Webster	77598
Harris County Scarsdale Annex	10851 Scarsdale Boulevard	Room D-110	Houston	77089
University of Houston Clear Lake	2700 Bay Area Boulevard	Garden Room	Houston	77058
Juergens Hall Community Center	26026 Hempstead Highway	Dance Hall	Cypress	77429-7321
Hockley Community Center	28515 Old Washington Road		Hockley	77447
Saint John Lutheran Church and School	15235 Spring Cypress Road	Gym	Cypress	77429
Tomball Public Works Building	501B James Street	Training Room	Tomball	77375
Hiram Clarke Multi Service Center	3810 West Fuqua Street	Auditorium	Houston	77045-6402
The Power Center	12401 South Post Oak Road	Green Room	Houston	77045-2020
Raindrop Turkish House	9301 West Bellfort Boulevard	Ballroom	Houston	77031
West Orem YMCA	5801 West Orem Drive		Houston	77085
Hampton Inn and Suites Houston Katy	22055 Katy Freeway	Empire Room	Katy	77450
Katy Branch Harris County Public Library	5414 Franz Road	Meeting Room	Katy	77493-1717
Nottingham Park Building	926 Country Place Drive	Meeting Room	Houston	77079
Masjid El Farooq	1207 Conrad Sauer		Houston	77043
First Congregational Church	10840 Beinhorn Road	Assembly Room	Houston	77024-3098
Hampton Inn Galleria	4500 Post Oak Parkway	Uptown Room	Houston	77027-3419
Metropolitan MultiService Center	1475 West Gray Street	MMSL AR 2 3 (gym)	Houston	77019-4926
Girl Scouts of San Jacinto Council	3000 Southwest Freeway	Performance Area plus other areas	Houston	77098

COUNTYWIDE POLLING PLACE	ADDRESS	VOTING LOCATION	CITY	ZIP
HCC West Loop South	5601 West Loop South	Auditorium	Houston	77081
City Jersey Village Municipal Government Center	16327 Lakeview Drive	Civic Center in Municipal Meeting Rm	Houston	77040-2029
Richard and Meg Weekley Community Center	8440 Greenhouse Road	Room 300	Cypress	77433-5135
Bayland Park Community Center	6400 Bissonnet Street	Auditorium	Houston	77074
HCC Alief Hayes Campus Building C	2811 Hayes Road	West Houston Institute	Houston	77042-3340
ISGH Bear Creek Community Center	17250 Coventry Park Drive	Community Center	Houston	77084
Steve Radack Community Center	18650 Clay Road		Houston	77084
Trini Mendenhall Community Center	1414 Wirt Road	Auditorium	Houston	77055-4917
Acres Homes Multi Service Center	6719 West Montgomery Road	Auditorium	Houston	77091
Fallbrook Church	12512 Walters Road	Brooks Sports Gym	Houston	77014
Lone Star College Victory Center	4141 Victory Drive	Room 102	Houston	77088
Hardy Street Senior Citizens Center	11901 West Hardy Road	Auditorium	Houston	77076-1220
BakerRipley East Aldine Campus	3000 Aldine Mail Route Road	Ballroom	Houston	77039
Green House International Church	200 West Greens Road	Church	Houston	77067
Lone Star College North Harris	2700 WW Thorne Drive	YMCA Building	Houston	77073
HCC North Forest Campus	6010 Little York Road	Community Room	Houston	77016
Sheldon Education and Community Center	8530 C E King Parkway	Room 507	Houston	77044
Houston Food Bank	535 Portwall St	Community Room	Houston	77029
North Channel Branch Library	15741 Wallisville Road	Meeting Room	Houston	77049-4607
Martin Flukinger Community Center	16003 Lorenzo Street	Large Assembly Room	Channelvie w	77530
Alvin D Baggett Community Center	1302 Keene Street	Conference Room	Galena Park	77547
Neighborhood Centers Inc Ripley House Campus	4410 Navigation Boulevard	Gym	Houston	77011-1036
John Phelps Courthouse	101 South Richey Street	Training Room	Pasadena	77506
Iglesia Una Luz en Tu Camino	9045 Howard Drive	Hall # A	Houston	77017
HCC Southeast College Building D	6815 Rustic Street	Room 108	Houston	77087
City of South Houston Municipal Court	1019 Dallas Street		S Houston	77587
Cleveland Ripley Neighborhood Center	720 Fairmont Parkway	Gym	Pasadena	77504
Saint Philip Neri Catholic Church	10960 Martin Luther King Blvd	Parish Hall	Houston	77048-1896
Sunnyside Multi Service Center	9314 Cullen Boulevard	Auditorium 189	Houston	77051
Holiday Inn Houston NRG/Med Center	8111 Kirby Drive	Royal Oaks Ballroom	Houston	77054-1705
Houston Texans YMCA	5202 Griggs Road		Houston	77021
West End Multi Service Center	170 Heights Boulevard	Auditorium building 3	Houston	77007
Wheeler Avenue Baptist Church	3810 Ruth Street	Gymnasium	Houston	77004-2604
Texas Southern University	3100 Cleburne Street	West Parking Garage	Houston	77004
University of Houston Student Center	4455 University Drive	Room 214 Space City	Houston	77004
Sheraton Houston Brookhollow Hotel	3000 North Loop West Freeway	Magnolia Room	Houston	77092-8810
The Grand Tuscany Hotel	12801 Northwest Freeway	The Plaza	Houston	77040
Moody Park Community Center	3725 Fulton Street	Gym	Houston	77009
SPJST Lodge Num 88	1435 Beall Street	Annex in back of main building	Houston	77008-3441
Alief ISD Administration Building	4250 Cook Road		Houston	77072
HCC Alief Center	13803 Bissonnet St	Room 157	Houston	77083
Mission Bend Islamic Center	6233 Tres Lagunas	Basketball Court	Houston	77083
Big Stone Lodge	709 Riley Fuzzel Road	Community Center	Spring	77373
Klein Multipurpose Center	7500 FM 2920	Room 402	Spring	77379-2204
Lone Star College Creekside	8747 West New Harmony Trail	Room 116	Tomball	77375
Hosanna Lutheran Church	16526 Ella Blvd	Fellowship Hall	Houston	77090
Prairie View A&M University Northwest	9449 Grant Road	Tent	Houston	77070
Kingwood Community Center	4102 Rustic Woods Drive	Tent	Kingwood	77345-1350
MultiCultural Center	951 Tristar Drive	Tent	Webster	77598
The Power Center	12401 South Post Oak Road	Tent	Houston	77045-2020
HCC West Loop South	5601 West Loop South	Tent	Houston	77081
ISGH Bear Creek Community Center	17250 Coventry Park Drive	Tent	Houston	77084
Fallbrook Church	12512 Walters Road	Tent	Houston	77014
C E King Middle School	8530 C E King Parkway	Tent	Houston	77044
Houston Food Bank	535 Portwall St	Tent	Houston	77029
Kashmere MultiService Center	4802 Lockwood Drive	Tent	Houston	77026-2941
Martin Flukinger Community Center	16003 Lorenzo Street	Tent	Channelvie w	77530

COUNTYWIDE POLLING PLACE	ADDRESS	VOTING LOCATION	CITY	ZIP
John Phelps Courthouse	101 South Richey Street	Tent	Pasadena	77506
Saint Philip Neri Catholic Church	10960 Martin Luther King Blvd	Tent	Houston	77048-1896
Moody Park Community Center	3725 Fulton Street	Tent	Houston	77009
HCC Alief Center	13803 Bissonnet St	Tent	Houston	77083
To Be Determined	10330 Eastex Fwy	Tent	Houston	77093

*Địa điểm bỏ phiếu sớm chính sẽ là:*

*Harris County Law Library  
Basement Conference Room  
1019 Congress Street  
Houston, Texas 77002*

## PHỤ LỤC C

### TÀI LIỆU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN DÀNH CHO CỬ TRI CHO KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ VỀ TRÁI PHIẾU A CỦA ALIEF ISD

(a) Ngôn ngữ sử dụng trong Kế Hoạch Đề Nghị A trình bày trên lá phiếu sẽ như quy định dưới đây:

#### **ALIEF ISD - KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ A**

[ ] THUẬN

PHÁT HÀNH CÁC TRÁI PHIẾU TRỊ GIÁ \$482,585,000 ĐỂ XÂY DỰNG, MUA LẠI, CẢI TIẾN, VÀ TRANG THIẾT BỊ CHO CÁC TÒA NHÀ TRƯỜNG HỌC TRONG HỌC KHU, MUA ĐỊA ĐIỂM CẦN THIẾT CHO CÁC TÒA NHÀ TRƯỜNG HỌC, VÀ MUA CÁC XE BUÝT HỌC ĐƯỜNG MỚI VÀ ĐÁNH THUẾ ĐỂ TRẢ TIỀN VỐN VÀ LÃI XUẤT TRÊN CÁC TRÁI PHIẾU ĐÓ. ĐÂY LÀ MỨC TĂNG THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN.

[ ] CHỐNG

(b) Những thông tin nhất định được cung cấp trong bảng dưới đây:

Số Tiền Gốc của các Trái Phiếu sẽ được Phê Duyệt:	Lãi Suất Ước Tính cho các Trái Phiếu sẽ được Phê Duyệt:	Ước Tính Tổng Số Tiền Gốc và Lãi Suất cho các Trái Phiếu sẽ được Phê Duyệt:	Số Tiền Gốc của tất cả Các Khoản Nợ trả bằng Thuế Còn Tồn Động (tính đến ngày Ra Lệnh Cuộc Bầu Cử này):	Ước Tính Lãi Suất Còn Lại của tất cả Các Khoản Nợ trả bằng Thuế Còn Tồn Động (tính đến ngày Ra Lệnh Cuộc Bầu Cử này):	Ước Tính Tổng Số Tiền Gốc và Lãi Suất của tất cả Các Khoản Nợ trả bằng Thuế Còn Tồn Động (tính đến ngày Ra Lệnh Cuộc Bầu Cử này):
\$482,585,000	\$148,933,678	\$631,518,678	\$328,740,867	\$96,534,883	\$425,275,750

(c) Mức ước tính tăng số tiền thuế hàng năm tối đa sẽ được áp dụng cho một nhà do cư dân sở hữu trong Học Khu với giá trị được định giá là \$100,000 nhằm thanh toán các trái phiếu được phê duyệt theo Kế Hoạch Đề Nghị A là \$32.33, khi giả định rằng: (i) các trái phiếu được phát hành từ năm 2022 đến năm 2028, (ii) thời gian đáo hạn với tất cả các nghĩa vụ trả nợ của Học Khu, bao gồm các Trái Phiếu này, là 20 năm, (iv) tỉ giá lãi suất của các Trái Phiếu là 3.00%, và (v) mức tăng trưởng 4.50% hàng năm về giá trị được đánh giá chịu thuế trong học khu cho đến năm tài khóa 2024 và mức tăng trưởng hàng năm 4.00% về giá trị được đánh giá chịu thuế trong Học khu trong các năm tài khóa 2025 đến năm 2029. Mục trên đây chỉ là ước tính được đưa ra để tuân theo luật pháp Texas và có thể thay đổi; mục này không được coi là giới hạn hoặc đảm bảo liên quan tổng số nợ còn tồn đọng, số tiền thuế sẽ được áp dụng, và thời gian đáo hạn cho các trái phiếu hoặc các nghĩa vụ nợ khác của Học Khu, tỉ giá lãi suất hoặc giá trị được định giá phải đóng thuế.

**TÀI LIỆU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN DÀNH CHO CỬ TRI CHO KẾ HOẠCH  
ĐỀ NGHỊ VỀ TRÁI PHIẾU C CỦA ALIEF ISD**

(a) Ngôn ngữ sử dụng trong Kế Hoạch Đề Nghị B trình bày trên lá phiếu sẽ như quy định dưới đây:

**ALIEF ISD - KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ B**

[ ] THUẬN

PHÁT HÀNH CÁC TRÁI PHIẾU TRỊ GIÁ \$9,095,000 ĐỂ XÂY DỰNG, CẢI TIẾN, MUA LẠI, VÀ TRANG THIẾT BỊ CHO CÁC CƠ SỞ VẬT CHẤT THỂ THAO VÀ CÁC CẢI TIẾN VÀ TRANG BỊ CẦN THIẾT CÓ LIÊN QUAN, VÀ ĐÁNH THUẾ ĐỂ TRẢ TIỀN VỐN VÀ LÃI XUẤT TRÊN CÁC TRÁI PHIẾU ĐÓ. ĐÂY LÀ MỨC TĂNG THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN.

[ ] CHỐNG

(b) Những thông tin nhất định được cung cấp trong bảng dưới đây:

Số Tiền Gốc của các Trái Phiếu sẽ được Phê Duyệt:	Lãi Suất Ước Tính cho các Trái Phiếu sẽ được Phê Duyệt:	Ước Tính Tổng Số Tiền Gốc và Lãi Suất cho các Trái Phiếu sẽ được Phê Duyệt:	Số Tiền Gốc của tất cả Các Khoản Nợ trả bằng Thuế Còn Tồn Động (tính đến ngày Ra Lệnh Cuộc Bầu Cử này):	Ước Tính Lãi Suất Còn Lại của tất cả Các Khoản Nợ trả bằng Thuế Còn Tồn Động (tính đến ngày Ra Lệnh Cuộc Bầu Cử này):	Ước Tính Tổng Số Tiền Gốc và Lãi Suất của tất cả Các Khoản Nợ trả bằng Thuế Còn Tồn Động (tính đến ngày Ra Lệnh Cuộc Bầu Cử này):
\$9,095,000	\$2,800,798	\$11,895,798	\$328,740,867	\$96,534,883	\$425,275,750

(c) Mức ước tính tăng số tiền thuế hàng năm tối đa sẽ được áp dụng cho một nhà do cư dân sở hữu trong Học Khu với giá trị được định giá là \$100,000 nhằm thanh toán các trái phiếu được phê duyệt theo Kế Hoạch Đề Nghị B là \$0.00, khi giả định rằng: (i) các trái phiếu được phát hành trong năm 2023 và 2024, (ii) thời gian đáo hạn với tất cả các nghĩa vụ trả nợ của Học Khu, bao gồm các Trái Phiếu này, là 20 năm, (iv) tỉ giá lãi suất của các Trái Phiếu là 3.00%, và (v) mức tăng trưởng 4.50% hàng năm về giá trị được đánh giá chịu thuế trong học khu cho đến năm tài khóa 2024 và mức tăng trưởng hàng năm 4.00% về giá trị được đánh giá chịu thuế trong Học khu trong các năm tài khóa 2025 đến năm 2029. Mục trên đây chỉ là ước tính được đưa ra để tuân theo luật pháp Texas và có thể thay đổi; mục này không được coi là giới hạn hoặc đảm bảo liên quan tổng số nợ còn tồn đọng, số tiền thuế sẽ được áp dụng, và thời gian đáo hạn cho các trái phiếu hoặc các nghĩa vụ nợ khác của Học Khu, tỉ giá lãi suất hoặc giá trị được định giá phải đóng thuế.



**TÀI LIỆU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN DÀNH CHO CỬ TRI CHO KẾ HOẠCH  
ĐỀ NGHỊ VỀ TRÁI PHIẾU C CỦA ALIEF ISD**

(a) Ngôn ngữ sử dụng trong Kế Hoạch Đề Nghị C trình bày trên lá phiếu sẽ như quy định dưới đây:

**ALIEF ISD - KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ C**

[ ] THUẬN

PHÁT HÀNH CÁC TRÁI PHIẾU TRỊ GIÁ \$19,430,000 ĐỂ XÂY DỰNG, ĐỔI MỚI, VÀ TRANG THIẾT BỊ CHO CÁC CƠ SỞ VẬT CHẤT THỂ THAO, VÀ CÁC CẢI TIẾN VÀ TRANG BỊ CẦN THIẾT CÓ LIÊN QUAN VÀ ĐÁNH THUẾ ĐỂ TRẢ TIỀN VỐN VÀ LÃI XUẤT TRÊN CÁC TRÁI PHIẾU ĐÓ. ĐÂY LÀ MỨC TĂNG THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN.

[ ] CHỐNG

(b) Những thông tin nhất định được cung cấp trong bảng dưới đây:

Số Tiền Gốc của các Trái Phiếu sẽ được Phê Duyệt:	Lãi Suất Ước Tính cho các Trái Phiếu sẽ được Phê Duyệt:	Ước Tính Tổng Số Tiền Gốc và Lãi Suất cho các Trái Phiếu sẽ được Phê Duyệt:	Số Tiền Gốc của tất cả Các Khoản Nợ trả bằng Thuế Còn Tồn Động (tính đến ngày Ra Lệnh Cuộc Bầu Cử này):	Ước Tính Lãi Suất Còn Lại của tất cả Các Khoản Nợ trả bằng Thuế Còn Tồn Động (tính đến ngày Ra Lệnh Cuộc Bầu Cử này):	Ước Tính Tổng Số Tiền Gốc và Lãi Suất của tất cả Các Khoản Nợ trả bằng Thuế Còn Tồn Động (tính đến ngày Ra Lệnh Cuộc Bầu Cử này):
\$19,430,000	\$5,991,093	\$25,421,093	\$328,740,867	\$96,534,883	\$425, 275,750

(c) Mức ước tính tăng số tiền thuế hàng năm tối đa sẽ được áp dụng cho một nhà do cư dân sở hữu trong Học Khu với giá trị được định giá là \$100,000 nhằm thanh toán các trái phiếu được phê duyệt theo Kế Hoạch Đề Nghị C là \$0.00, khi giả định rằng: (i) các trái phiếu được phát hành trong năm 2023, (ii) thời gian đáo hạn với tất cả các nghĩa vụ trả nợ của Học Khu, bao gồm các Trái Phiếu này, là 20 năm, (iv) tỉ giá lãi suất của các Trái Phiếu là 3.00%, và (v) mức tăng trưởng 4.50% hàng năm về giá trị được đánh giá chịu thuế trong học khu cho đến năm tài khóa 2024 và mức tăng trưởng hàng năm 4.00% về giá trị được đánh giá chịu thuế trong Học khu trong các năm tài khóa 2025-2029. Mục trên đây chỉ là ước tính được đưa ra để tuân theo luật pháp Texas và có thể thay đổi; mục này không được coi là giới hạn hoặc đảm bảo liên quan tổng số nợ còn tồn đọng, số tiền thuế sẽ được áp dụng, và thời gian đáo hạn cho các trái phiếu hoặc các nghĩa vụ nợ khác của Học Khu, tỉ giá lãi suất hoặc giá trị được định giá phải đóng thuế.

**TÀI LIỆU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN DÀNH CHO CỬ TRI CHO KẾ HOẠCH  
ĐỀ NGHỊ VỀ TRÁI PHIẾU D CỦA ALIEF ISD**

(a) Ngôn ngữ sử dụng trong Kế Hoạch Đề Nghị D trình bày trên lá phiếu sẽ như quy định dưới đây:

**ALIEF ISD - KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ D**

[ ] THUẬN

PHÁT HÀNH CÁC TRÁI PHIẾU TRỊ GIÁ \$30,590,000 ĐỂ MUA, CÀI ĐẶT VÀ CẬP NHẬT THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐÁNH THUẾ ĐỂ TRẢ TIỀN VỐN VÀ LÃI XUẤT TRÊN CÁC TRÁI PHIẾU ĐÓ. ĐÂY LÀ MỨC TĂNG THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN.

[ ] CHỐNG

(b) Những thông tin nhất định được cung cấp trong bảng dưới đây:

Số Tiền Gốc của các Trái Phiếu sẽ được Phê Duyệt:	Lãi Suất Ước Tính cho các Trái Phiếu sẽ được Phê Duyệt:	Ước Tính Tổng Số Tiền Gốc và Lãi Suất cho các Trái Phiếu sẽ được Phê Duyệt:	Số Tiền Gốc của tất cả Các Khoản Nợ trả bằng Thuế Còn Tồn Động (tính đến ngày Ra Lệnh Cuộc Bầu Cử này):	Ước Tính Lãi Suất Còn Lại của tất cả Các Khoản Nợ trả bằng Thuế Còn Tồn Động (tính đến ngày Ra Lệnh Cuộc Bầu Cử này):	Ước Tính Tổng Số Tiền Gốc và Lãi Suất của tất cả Các Khoản Nợ trả bằng Thuế Còn Tồn Động (tính đến ngày Ra Lệnh Cuộc Bầu Cử này):
\$30,590,000	\$3,234,942	\$33,824,942	\$328,740,867	\$96,534,883	\$425,275,750

(c) Mức ước tính tăng số tiền thuế hàng năm tối đa sẽ được áp dụng cho một nhà do cư dân sở hữu trong Học Khu với giá trị được định giá là \$100,000 nhằm thanh toán các trái phiếu được phê duyệt theo Kế Hoạch Đề Nghị D là \$0.00, khi giả định rằng: (i) các trái phiếu được phát hành từ năm 2025 đến năm 2028, (ii) thời gian đáo hạn với tất cả các nghĩa vụ trả nợ của Học Khu, bao gồm các Trái Phiếu này, là 10 năm, (iv) tỉ giá lãi suất của các Trái Phiếu là 2.00%, và (v) mức tăng trưởng 4.50% hàng năm về giá trị được đánh giá chịu thuế trong học khu cho đến năm tài khóa 2024 và mức tăng trưởng hàng năm 4.00% về giá trị được đánh giá chịu thuế trong Học khu trong các năm tài khóa 2025 đến năm 2029. Mục trên đây chỉ là ước tính được đưa ra để tuân theo luật pháp Texas và có thể thay đổi; mục này không được coi là giới hạn hoặc đảm bảo liên quan tổng số nợ còn tồn đọng, số tiền thuế sẽ được áp dụng, và thời gian đáo hạn cho các trái phiếu hoặc các nghĩa vụ nợ khác của Học Khu, tỉ giá lãi suất hoặc giá trị được định giá phải đóng thuế.